



ครอบครัวข่าว <http://www.krobkruakao.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 21 เมษายน 2560 เวลา 15:13

หัวข้อข่าว: จับตามลประชุมคณะกรรมการยาง บ่ายนี้

Rating: ★☆☆☆

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000

จับตามลประชุมคณะกรรมการยาง บ่ายนี้

ชาวสวนยางจับตา วันนี้รัฐบาลจะมีการออกมาตรการมาพยุงราคายางไม่ให้ตกต่ำหรือไม่ หลังช่วงเกือบ 3 เดือนที่ผ่านมา ราคาได้ลดลงไป กิโลกรัมละกว่า 30 บาท

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยาง และสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย หรือ สยยท. กล่าวถึงวาระการประชุมคณะกรรมการยางธรรมชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าตนจะเสนอให้ที่ประชุมหยุดการขายยางสต็อกรัฐบาลที่เหลืออยู่ 1 แสนตัน หลังเปิดประมูลขายไปแล้ว 5 ครั้ง จำนวน 2 แสนกว่าตัน โดยให้นำยางจำนวนนี้ไปให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทำถนนลาดยาง โดยให้รัฐบาลชดเชยงบประมาณปี 61 ให้กับยางแห่งประเทศไทย ส่วนสาเหตุที่ราคายางตกต่ำในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เป็นผลจากการนำสต็อกยางของรัฐบาลทยอยประมูลตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา

ล่าสุดราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดกลางลดลงเหลือเพียง 68.62 บาท จากปลายเดือนมกราคมเฉลี่ยอยู่ที่ กิโลกรัมละ 98 บาท ซึ่งลดลงมากถึง กิโลกรัมละ 30 กว่าบาท นั้นเป็นการตกต่ำในรอบหลายปี เพราะปกติเดือนเมษายนเป็นช่วงปิดกรีดยางราคาจะสูง

นอกจากนี้ สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ยังเรียกร้องให้ขยายเวลาชำระหนี้ของโครงการสินเชื่อเงินทุนเพื่อรวบรวมยางพารา ที่ครบกำหนดสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาออกไปอีก 1 ปี เพราะขณะนี้กำลังประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก หลังรับซื้อชาวสวนยางในราคาสูง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 21 เมษายน 2560 เวลา 15:13

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท. เดือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระวังกรดฟอร์มิกลอม

กยท. เดือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระวังกรดฟอร์มิกลอม

คุณภาพไม่ตรงตามฉลาก หลังฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ลงสุ่มเก็บตัวอย่างสารจับยางในพื้นที่ทางภาคอีสาน

นางปรีดีเปรม ทัดสกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีการตรวจและสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง หันมาใช้กรดฟอร์มิกลอมแทนกรดซัลฟิวริก มาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่สลายตัวง่าย ไม่มีผลตกค้างในยางและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรสามารถผลิดยางที่มีคุณภาพดี ขายได้ราคา ทำให้ที่ผ่านมาเกษตรกรตระหนักและหันมาใช้กรดฟอร์มิกลอมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่ผลิตและขายสารจับตัว ยางบางราย มีการผลิตสารจับตัวยางที่มีส่วนผสมของซัลเฟตและเกลือคลอไรด์เพื่อช่วยให้ยางจับตัวเร็ว และมีการฉ้อฉลสารพดคุณเกินจริง ทำให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจผิด และนำมาใช้จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งคุณภาพยาง และสุขภาพของเกษตรกร ซึ่งจากการลงพื้นที่ สุ่มเก็บตัวอย่างสารจับตัวยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น 22 ตัวอย่าง พบว่า มีเพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้นที่เป็นกรดฟอร์มิกลอมแท้ ความเข้มข้น 94% ตรงตามที่ระบุในฉลาก ส่วนอีก 8 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 เป็นกรดฟอร์มิกลอมที่มีความเข้มข้นไม่เป็นไปตามที่ระบุ บนฉลาก มีความเข้มข้นเพียง 17.89 – 82.92 เท่านั้น และอีก 7 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 31.8 ที่เป็นกรดซัลฟิวริกพบระดับความเข้มข้น ระหว่าง 36.17 – 99.74 โดยที่บนฉลากจะตั้งชื่อทางการค้าเป็นชื่ออื่นทั้งหมด และยังมีอีก 5 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 22.7 เป็นกรดฟอร์มิกลอมผสม แคลเซียมคลอไรด์ และกรดซัลฟิวริกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และที่เหลืออีก 1 ตัวอย่างเป็นแคลเซียมคลอไรด์ล้วนๆ ที่มีความเข้มข้นสูง ถึง 36.78%

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบปริมาณโลหะด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy ทั้งกรด ฟอร์มิกลอมและกรดอื่นๆ ที่ไม่ ได้ระบุชนิดของสารเคมี พบโลหะธาตุของแคลเซียมตั้งแต่ระดับ 0.17 – 5,340 ppm แมกนีเซียมระหว่าง 0.11 – 49.28 ppm ธาตุ เหล็ก 0.02 – 0.53 ppm และทองแดงน้อยกว่า 0.01ppm ซึ่งจากการศึกษาพบว่า หากน้ำยางมีปริมาณแคลเซียมเกิน 500 ppm ขึ้นไป จะ ทำใหยางขาดความยืดหยุ่น มีความหนืดต่ำ และมีความชื้นสูง ซึ่งปริมาณโลหะธาตุที่อยู่ในน้ำยางจะส่งผลต่อรอยตำหนิ เบี้ยวรอยแตกที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ได้ทำให้แรงรับน้ำหนักบริเวณนั้นเสียไป โดยประเด็นสำคัญคือ เกษตรกรไม่สามารถแยกแยะได้ว่าขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกลอม จริง ขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกลอม ทำให้สร้างความสับสนให้เกษตรกร เพราะสารจับตัวยางที่ระบุว่าเป็นกรดฟอร์มิกลอม นั้น ก็ยังไม่ใช้กรดฟอร์มิกลอม ตามที่ระบุ แต่ถึงแม้ว่าบางยี่ห้อเป็นกรดฟอร์มิกลอมแต่ก็มีความเข้มข้นน้อยกว่าตามที่ระบุอยู่มาก รวมถึงมีการแจ้งจากกลุ่มเกษตรกรบางรายที่ใช้ กรดฟอร์มิกลอมดังกล่าว พบว่าเกิดผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรง เป็นแผลลึกเข้าไปในเนื้อ สร้างความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของ เกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย

นางปรีดีเปรม กล่าวย่ำว่า จากผลการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ยังเข้าข่ายการหลอกลวงผู้ บริโภค และส่งผลในภาพรวมที่เสียหายต่อประเทศชาติ เพราะผลผลิตยางทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีที่ผ่านมา มีปริมาณยางแห้ง ทั้งสิ้นประมาณ 636,531 ตัน และจากการใช้กรดปลอมทำให้ยางไม่ได้มาตรฐานกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของ ประเทศผู้ส่งออกยางที่มีคุณภาพประเทศหนึ่งของโลก และเป็นความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตาม กยท. ในฐานะหน่วยงานหลัก ในการดูแลคุณภาพยางระดับประเทศ จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสารจับตัวยางเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงการปลอมปนสารที่ ไม่ได้มาตรฐาน และในอนาคตอาจมีมาตรการในการควบคุมสารจับตัวยางทุกชนิดในเชิงการค้า ซึ่งอาจจะต้องหารือร่วมกับหลายๆ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ผลิตและจำหน่ายขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อทำการควบคุมคุณภาพยางในอนาคต

รหัสข่าว: I-170421000987

หน้า: 1 / 1

67/25 ถนนบางขุนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com

กนย.หนุนโครงการให้สินเชื่อ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรออกไปอีก 1 ปี



กนย.หนุนต่ออายุโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราทั้งระบบ ในวงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท เตรียมชง เข้าครม.

– 21 เม.ย.60 – นายอิทธิชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม กนย.ครั้งที่ 1/2560 ว่า มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพารา ทั้งระบบ ในวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท หลังหลังพบว่า เกษตรกรบางส่วนยังไม่คืนเงินกู้ให้กับ ธกส. จึงมีการขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี

ทั้งยังได้อนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นโครงการ เดิม ที่ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 5 แสนครัวเรือน แต่มีที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ตกค้างอีก 11,000 ครัวเรือน จึงได้มีการขยายสิทธิ์ ออกไปอีก 30 วันเพื่อให้เกษตรกรที่ตกค้างเข้าร่วมโครงการ ตลอดจนให้ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายาง จนถึง 31 พ.ค. 2563 พร้อมอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียน ผู้ประกอบการกิจการยาง โดยรัฐบาลจะสนับสนุนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลจะไม่ต้องมารับซื้อและเก็บสต็อกยาง โดยโครงการที่เห็นชอบในวันนี้ จะเสนอให้ ครม.เห็นชอบดำเนินการต่อไป

ขณะที่ปริมาณสต็อกยางพาราในประเทศปัจจุบันลดลง หากระบายออกภายในเดือนหน้าก็จะหมด ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสต็อกยางในตลาดโลก โดยในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดว่า จะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7-12 โดยเฉพาะประเทศจีนที่จะขยายตัวถึงร้อยละ 12.7 ซึ่งจะส่งผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อนำไปผลิตล้อยางเพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการใช้ยางมากกว่า สต็อกที่มีอยู่

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น และส่งออกให้น้อยลง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ ด้านของราคายางมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลปริมาณยาง ล่าสุด พบว่า ไทยผลิตได้ถึง 4 ล้านตัน แต่ใช้ในประเทศเพียง 6 แสนล้านตัน โดยตั้งเป้าการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หรือประมาณ 1.2 ล้านตัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน

ส่วนราคาขาย ล่าสุด เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงเดือนมกราคม ราคาขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 100% โดยเห็นได้จาก
ราคาขายแผ่นรมควันชั้น3 จากปีที่แล้ว อยู่ที่ประมาณ กว่า 30 บาทเท่านั้น วันนี้อยู่ที่ 70 บาท

ส่วนราคาขาย ล่าสุด เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงเดือนมกราคม ราคาขายเพิ่มสูงขึ้นถึง 100% โดยเห็นได้จาก
ราคาขายแผ่นรมควันชั้น3 จากปีที่แล้ว อยู่ที่ประมาณ กว่า 30 บาทเท่านั้น วันนี้อยู่ที่ 70 บาท

ทั้งนี้ ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาขายสวิงตัวอย่างมาก เนื่องจากการเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้า ทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นบวก ฝากเตือนผู้ที่จะลงทุนให้ติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐ

นโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางยังเป็นไปตามแผนระยะ 7 ปี ที่เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยจะปรับลดพื้นที่ปลูกยาง

นายกษสั่งเพิ่มปริมาณการใช้ยางในปท.อีกเท่าตัว



ที่ประชุมกษ. เผยตลาดโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราต่อเนื่อง นายกษสั่งเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในปท.อีกเท่าตัว

ที่ประชุมกษ. เผยตลาดโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราต่อเนื่อง นายกษสั่งเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในปท.อีกเท่าตัว

วันนี้ (21 เม.ย.60) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ครั้งที่ 1/2560 โดยนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบ ให้มีการขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพารา ทั้งระบบในวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท หลังหลังพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังไม่คืนเงินกู้ให้กับธกส.จึงมีการขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นโครงการเติมช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วถึง 5 แสนครัวเรือน แต่ยังมีไม่ได้รับสิทธิ์ตกค้างอีก 11,000 ครัวเรือน จึงได้มีการขยายสิทธิ์ออกไปอีก 30 วันเพื่อให้เกษตรกรที่ตกค้างเข้าร่วมโครงการ และยังมีมติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มก้นขน รักษาเสถียรภาพราคายางจนถึง 31 พ.ค.2563

นอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนผู้ประกอบการยาง โดยรัฐบาลจะสนับสนุนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลจะไม่ต้องมารับซื้อและเก็บสต็อกยาง โดยโครงการที่เห็นชอบในวันนี้จะเสนอให้กรรม.เห็นชอบดำเนินการต่อไป

ส่วนสต็อกยางพาราในประเทศ ยืนยันว่า ในขณะที่ปริมาณสต็อกลดลงหากจะขายออกภายในเดือนหน้าก็จะหมด ขณะที่สต็อกยางในตลาดโลกพบว่า ในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7-12 โดยเฉพาะประเทศจีนขยายตัวถึงร้อยละ 12.7 ส่งผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อนำไปผลิตล้อยางเพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการใช้ยางมากกว่าสต็อกที่มีอยู่

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการอยากให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นและส่งออกให้น้อยลง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านของราคายางมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลปริมาณยาง ล่าสุดพบว่าไทยผลิตได้ถึง 4 ล้านตัน แต่ใช้ในประเทศเพียง 6 แสนล้านตัน จึงตั้งเป้าการใช้ยาง ในประเทศให้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หรือ 1.2 ล้านตัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน

ส่วนราคายางล่าสุดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดือนม.ค.ราคายางเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 3 โดยเห็นได้จากราคายางแผ่นรมควันชั้น3 จากปีที่แล้ว อยู่ที่ประมาณกว่า 30 บาทเท่านั้น ซึ่งวันนี้อยู่ที่ 70 บาท ทั้งนี้ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายางมีความสวิงตัวอย่างมาก สาเหตุมาจากการเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้า ทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นบวกจึงขอเดือนคนที่จะลงทุนให้มีการติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐ

ขณะที่นโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางก็เป็นไปตามแผนระยะ 7 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมามีโดยจะลดพื้นที่ปลูกยาง 4 แสนไร่ต่อปี และหันไปปลูกยางพันธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจอื่น

ที่มา: LINE TODAY, TNN24 ช่อง 16



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,650

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: อาทิตย์ 23 เมษายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9643

หน้า: 5(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 36.39 Ad Value: 60,043.50 PRValue (x3): 180,130.50

คลิป: ลีลี

หัวข้อข่าว: ซูร่วม3ปท.ลดส่งออกยาง แก่ลำผลผลิตน้อยแต่ราคายังถูกอยู่

ซูร่วม3ปท.ลดส่งออกยาง

แก่ลำผลผลิตน้อยแต่ราคายังถูกอยู่

การยางแห่งประเทศไทยออกมายืนยันว่า ผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก หลังพบราคาลดลงโลกผันผวนสูงๆ ที่ผลผลิตมีน้อย ขณะที่ความต้องการการยังเพิ่มขึ้นและทุกประเทศเพิ่มการใช้ภายใน อีเอ็มหากยังผันผวนอีกอาจใช้มาตรการคุมส่งออกเพื่อคืนราคา

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะประธานกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมหารือถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบัน ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงทั้ง 3 ประเทศคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งเป็นผลมาจากน้ำท่วมภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2559 ราคายางที่ตกต่ำในช่วงก่อนหน้านี้ ทำให้ชาวสวนยางทั้ง อินโดนีเซีย อินโดนีเซีย ลดการกรีดยาง

ขณะที่สต็อกยางต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ โดยไตรมาสแรกของปี 2560 มีสต็อกยางของโลกเพียง 2.3 ล้านตัน ต่ำกว่าอัตราเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.5 ล้านตัน ประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เช่น จีนเติบโต 7.37% สหภาพยุโรป (อียู) 8.42% เป็นต้น ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้เติบโตเพิ่มขึ้น 7-12%

โดยทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่า ราคายางมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาดังปัจจุบันที่เฉลี่ยที่โลกริม (ก.ก.) ละ 60 บาท



ธีรชัย สุขสะอาด

“ในช่วงที่ผ่านมาราคายางในตลาดโลกแกว่งตัวสูงมาก ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางทั้งระบบที่ประชุมจึงเร่งหาแนวทางให้ราคายางในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากที่สุด ซึ่งเห็นชอบให้การศึกษาแนวโน้มราคายางดังกล่าว โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้งานในตลาดโลกด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทิศทางเดียวกัน” นายธีรชัยกล่าว

รวมทั้งให้ 3 ประเทศเพิ่มการใช้งานพาราในประเทศให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการยาง ในกรณีที่ราคายางยังแกว่งตัวอยู่ และไม่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ควรจะเป็น ทาง IRCO จะประชุมครั้งต่อไป ในเดือนก.ค.นี้ หรือเร็วกว่า ก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ละประเทศหาทางออกร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ถ้าราคามีความผันผวนมาก อาจเร่งการประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาแนวทางแก้ไขให้เร็วขึ้น เพื่อพิจารณาควบคุมการส่งออกยางของแต่ละประเทศ ซึ่งเคยดำเนินการไปแล้วครั้งหนึ่งในปี 2559 และประสบผลสำเร็จมาแล้ว

“ราคายางที่ควรจะเป็นคือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของแต่ละประเทศอย่างน้อย 20% แต่ปัจจุบันบางวันราคายางปรับลดลง ต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยอยู่ที่ก.ก.ละ 50 บาท ลดลงมาจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ก.ก. 63 บาท” นายธีรชัยกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด กรอบเช้า

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 24 เมษายน 2560

ปีที่: 27

ฉบับที่: 9644

หน้า: 5(บนขวา)

Col.Inch: 37.72 Ad Value: 41,492

PRValue (x3): 124,476

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ไทย-มาเลเซีย-อินโดฯแก้งยางผันผวนผลผลิตน้อยแต่ราคา RUB ราบ-ฮัมจัดแผนคุมส่งออก

ไทย-มาเลเซีย-อินโดฯแก้งยางผันผวน ผลผลิตน้อยแต่ราคา RUB ราบ-ฮัมจัดแผนคุมส่งออก

การยางแห่งประเทศไทยออกมาเลย์-อินโดฯ ผู้ส่งออกยางรายใหญ่ของโลก หลังพบราคาลดลงโลกผันผวนสูงทั้งๆ ที่ผลผลิตมีน้อย ขณะที่ความต้องการยังเพิ่มขึ้นและทุกประเทศเพิ่มการใช้ภายใน ฮัมหากยังผันผวนอีกอาจใช้มาตรการคุมส่งออกเพื่อดันราคา นายธีรชัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ (IRCO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมหารือถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบัน ที่ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงทั้ง 3 ประเทศคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งเป็นผลมาจากน้ำท่วมภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2559 ราคายางที่ตกต่ำในช่วงก่อนหน้าทำให้ชาวสวนยางทั้งอินเดีย อินโดนีเซีย ลดการกรีดยาง

ขณะที่สต็อกยางต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ โดยไตรมาสแรกของปี 2560 มีสต็อกยางของโลกเพียง 2.3 ล้านตัน ต่ำกว่าอัตราเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.5 ล้านตัน ประกอบกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก เช่น จีนเติบโต 7.37% สหภาพยุโรป (อียู) 8.42% เป็นต้น ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้เติบโตเพิ่มขึ้น 7-12% ทั้งหมดทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่า ราคายางมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าราคายางในปัจจุบันที่เฉลี่ยที่โลกริม (ก.บ.) ละ 60 บาท

“ในช่วงที่ผ่านมาราคายางในตลาดโลกแกว่งตัวสูงมาก ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ที่ประชุมจึงเร่งหาแนวทางให้ราคายางในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากที่สุด ซึ่งเห็นชอบให้การศึกษานโยบายราคายางดังกล่าว โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้งานในตลาดโลกด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและทิศทางเดียวกัน” นายธีรชัชกล่าว

ขณะเดียวกัน 3 ประเทศจะเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการยาง ในกรณีที่ราคายางยังแกว่งตัวอยู่ และไม่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ควรจะเป็น ทาง IRCO จะประชุมครั้งต่อไป ในเดือน ก.ค.นี้ หรือเร็วกว่า ก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่ละประเทศหาทางออกร่วมกัน

อย่างไรก็ตาม ธีรชัชมีความผันผวนมาก อาจจะเร่งการประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา เพื่อพิจารณาควบคุมการส่งออกยางของแต่ละประเทศ ซึ่งเคยดำเนินการไปแล้วครั้งหนึ่งในปี 2559 และประสบผลสำเร็จมาแล้ว

“ราคายางที่ควรจะเป็นคือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของแต่ละประเทศอย่างน้อย 20% แต่ปัจจุบันบางวันราคายางปรับลดลงต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยอยู่ที่ก.บ.ละ 50 บาท ลดลงมาจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ก.บ. 63 บาท” นายธีรชัชกล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
รอบบ่าย

Matchon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: จันทร์ 24 เมษายน 2560

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14288

หน้า: 6(กลาง)

Col.Inch: 16.74 Ad Value: 18,414

PRValue (x3): 55,242

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 3ปท.ผู้ผลิตห่วงราคายางผันผวน

3ปท.ผู้ผลิตห่วงราคายางผันผวน

นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้จัดการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ (IRCO) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีการประชุมร่วมกันของสมาชิก IRCO ถึงสถานการณ์ยางพาราของ 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทยมีผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ผลจากน้ำท่วมภาคใต้เมื่อปลายปี 2559 ทำให้พื้นที่ปลูกยางได้รับความเสียหาย และราคายางที่ตกต่ำในช่วงก่อนหน้าทำให้ชาวสวนยางทั้งอินเดีย อินโดนีเซีย ลดการกรีดยาง แต่ราคาที่ยังแกว่งตัวทั้งที่ราคาควรปรับขึ้นในอัตราที่ควรจะเป็น ที่ประชุมจึงเห็นชอบร่วมกันจะเร่งหาแนวทางให้ราคายางในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากที่สุด และเห็นชอบให้ทั้ง 3 ประเทศเพิ่มการใช้ยางในประเทศให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการยาง โดยกำหนดประชุม

ครั้งต่อไปในเดือนกรกฎาคมนี้ หรือเร็วกว่านั้น และให้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของแต่ละประเทศในการหาทางออก และนำเสนอในการประชุมที่จะเกิดขึ้นช่วงปลายปีของทุกปี

“หากราคายางมีความผันผวนมาก อาจส่งเรื่องให้ ครม. พิจารณาโดยเร่งด่วนซึ่งอาจใช้วิธีควบคุมการส่งออกยางของแต่ละประเทศที่เคยดำเนินการประสบผลสำเร็จมาแล้วในปี 2559” นายธีรชัยกล่าว และว่า ราคายางที่ควรจะเป็นคือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของแต่ละประเทศอย่างน้อย 20% แต่ปัจจุบันราคายางในบางวันปรับลดลงต่ำกว่าที่ควรเป็น และยอมรับว่าห่วงตลาดล่วงหน้าที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูง จะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระบบ ส่งผลต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ IRCO จึงพยายามรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากที่สุด



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/ข่าวทูเดย์

วันที่: เสาร์ 22 เมษายน 2560

ปีที่: 15

ฉบับที่: 5189

Col.Inch: 51.03 Ad Value: 56,133

หัวข้อข่าว: ต่อมาตรการพยุงราคายาง

หน้า: A1 (บน), A3

PRValue (x3): 168,399

คลิป: ลีลี



ต่อแผนพยุงราคายาง

โพสต์ทูเดย์ - คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ขยายเวลาโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง รวม 4 โครงการ สนับสนุนสินเชื่อ 1 หมื่นล้านดูดซับยาง

A3

ต่อมาตรการพยุงราคายาง

ขยายระยะเวลาสินเชื่อหมื่นล้านถึงปี'62รับสถานการณ์ตลาดโลกผันผวน

โพสต์ทูเดย์ - กนย.ยืดเวลาโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ขยายสินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการชี้แนวโน้มราคาเพิ่มต่อเนื่อง

นายธีรชัย สุทธะสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560 ได้ขยายเวลาโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ประกอบด้วย 4 โครงการ 1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ภายใต้แนวคิดยางพาราทั้งระบบ วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 โครงการนี้จะช่วยดูดซับยางพาราออกจากระบบได้

2.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารวม 8.5 แสนครัวเรือน ขณะนี้มีเกษตรกร 1.1 หมื่นครัวเรือนอยู่ขั้นตอนดำเนินการ จึงขยายโครงการนี้ไป 90 วัน 3.โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง ที่ขยายออกไปสิ้นสุดเดือน พ.ค. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการทำบัญชีและตรวจบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน



ธีรชัย สุทธะสะอาด

สำหรับโครงการ 4 ขยายโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการกิจการยางวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท ที่ขยายระยะเวลาไปเป็นเดือน พ.ค. 2560-เม.ย. 2562 โครงการนี้จะขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีสภาพคล่องในการจัดซื้อยางดิบเพื่อใช้ในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลจะช่วยเหลือสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารในอัตราไม่เกิน 3% โดยรัฐใช้งบประมาณสนับสนุน 300 ล้านบาท

นายธีรชัย กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านยางพารากับประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมื่อรวมกับไทยแล้ว 3 ประเทศนี้ มีการส่งออกยางพาราไปยังตลาดโลกรวม 70% โดยทั้งหมดได้ประเมินแนวโน้มราคาสอดคล้องกันว่า ขณะนี้มีหลายปัจจัยพื้นฐานที่เป็นบวกต่อราคายางพารา

ขณะที่ตัวเลขของอุตสาหกรรมยานยนต์ขณะนี้ สะท้อนการเติบโตต่อเนื่อง

แสดงให้เห็นว่าจะเกิดความต้องการยางพาราเพื่อใช้ในการผลิตยางล้ออีกมาก ด้านสต็อกยางทั่วโลกต่อความต้องการ ขณะนี้อยู่ในอัตรา 2.1 ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดในอัตราปกติที่ 2.5 แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้มีความต้องการในระดับสูงกว่าสต็อก

"ราคายางนี้ยิ่งแพงนมคว้นขึ้น 3 ก็ปรับตัวขึ้นเมาสูงเป็นเท่าตัวของปีที่แล้วคือ มาอยู่ที่ 70 บาท/กิโลกรัม แต่ในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้ราคาค่อนข้างผันผวนเราจึงชะลอการระบายสต็อกยางของรัฐออกไปก่อน ตลาดนิ่งแล้วค่อยเริ่มระบายใหม่ แต่ขณะนี้สต็อกรัฐก็เหลือไม่มากแล้วไม่ถึง 2 แสนตัน" นายธีรชัย กล่าว ■

รหัสข่าว: C-17042206036

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ

Thai Rath
Circulation: 1,000,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/ข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐ

วันที่: เสาร์ 22 เมษายน 2560

ปีที่: 68

ฉบับที่: 21641

หน้า: 8(ล่างซ้าย)

Col.Inch: 21.70 Ad Value: 34,720

PRValue (x3): 104,160

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ถึงคิวยางพาราอาเซียน!

ถึงคิวยางพาราอาเซียน!

นายธีรวิช สุทธะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศได้หารือถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบัน โดยพบว่าผลผลิตยางออกสู่ตลาดลดลงทั้ง 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ผลจากน้ำท่วมภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2559 ทำให้พื้นที่ปลูกยางได้รับความเสียหาย และราคายางที่ตกต่ำในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ชาวสวนยางทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลดการกรีดยางลง และชาวสวนยางหันไปทำอาชีพอื่นทดแทนซึ่งมีรายได้ดีกว่าปลูกยาง ขณะที่สต็อกยางต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ โดยไตรมาสแรกของปี 2560 มีสต็อกยางของโลกเพียง 2.8 ล้านตัน ต่ำกว่าอัตราเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.5 ล้านตัน

นอกจากนี้ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่าราคายางจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาลานในปัจจุบันที่เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ถก.) ละ 60 บาท เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้มีเติบโตเพิ่มขึ้น 7-12% อย่างไรก็ตามในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ราคายางธรรมชาติในตลาดโลกปรับขึ้นลงหรือแกว่งตัวสูงมาก ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางทั้งระบบที่ประชุมจึงเร่งหาแนวทางให้ราคาลานตลาดโลกมีเสถียรภาพมากที่สุด เช่น การเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศ และการพิจารณาควบคุมการส่งออกยางของแต่ละประเทศ

นายธีรวิชกล่าวด้วยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติให้ขยายเวลาโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ประกอบด้วย 4 โครงการที่เคยดำเนินการแล้วสิ้นสุดระยะเวลาลง ประกอบด้วย 1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา 2.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 3.โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลค่าจกกันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และ 4.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:24

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนเกษตรกร ระวังกรดฟอรั่มิกปลอม หลังลงพื้นที่สุ่มตรวจพบส่วนประกอบสารเคมีไม่ตรงตามฉลาก ส่งผลเสียต่อคุณภาพยางโดยตรง แนะนำเกษตรกรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนซื้อใช้

กยท. เตือนเกษตรกร ระวังกรดฟอรั่มิกปลอม หลังลงพื้นที่สุ่มตรวจพบส่วนประกอบสารเคมีไม่ตรงตามฉลาก ส่งผลเสียต่อคุณภาพยางโดยตรง แนะนำเกษตรกรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนซื้อใช้



กยท. เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระวังกรดฟอรั่มิกปลอม คุณภาพไม่ตรงตามฉลาก หลังฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ลงสุ่มเก็บตัวอย่างสารจับยางในพื้นที่ทางภาคอีสาน พบสารจับยางคุณภาพไม่ตรงตามที่ระบุบนฉลาก เมื่อใช้จับตัวอย่างทำให้ยางเสียหาย ไม่ได้คุณภาพที่ควรจะเป็น ส่งผลต่อเกษตรกร และประเทศชาติ แนะนำเกษตรกรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนซื้อใช้

นางปรีดีเปรม ทักษกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีการรณรงค์และสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง หันมาใช้กรดฟอรั่มิกแทนกรดซัลฟิวริกมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่ละลายตัวง่าย ไม่มีผลตกค้างในยางและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรสามารถผลิตยางที่มีคุณภาพดี ขายได้ราคา ทำให้ที่ผ่านมามีเกษตรกรตระหนักและหันมาใช้กรดฟอรั่มิกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่ผลิตและขายสารจับตัวอย่างบางราย มีการผลิตสารจับตัวอย่างที่มีส่วนผสมของซัลเฟตและเกลือคลอไรด์เพื่อช่วยให้ยางจับตัวเร็ว และมีการฉ้อฉลสารรบกวนคุณภาพ ทำให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจผิด และนำมาใช้จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งคุณภาพยาง และสุขภาพของเกษตรกร ซึ่งจากการลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างสารจับตัวอย่างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น 22 ตัวอย่าง พบว่า มีเพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้นที่เป็นกรดฟอรั่มิกแท้ความเข้มข้น 94% ตรงตามที่ระบุบนฉลาก ส่วนอีก 8 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 เป็นกรดฟอรั่มิกที่มีความเข้มข้นไม่เป็นไปตามที่ระบุบนฉลาก มีความเข้มข้นเพียง 17.89 – 82.92 เท่านั้น และอีก 7 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 31.8 ที่เป็นกรดซัลฟิวริกพบระดับความเข้มข้นระหว่าง 36.17 – 99.74 โดยที่บนฉลากจะตั้งชื่อทางการค้าเป็นชื่ออื่นทั้งหมด และยังมีอีก 5 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 22.7 เป็นกรดฟอรั่มิกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และกรดซัลฟิวริกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และที่เหลืออีก 1 ตัวอย่างเป็นแคลเซียมคลอไรด์ล้วนๆ ที่มีความเข้มข้นสูงถึง 36.78%

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบปริมาณโลหะด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy ทั้งกรด ฟอรั่มิกปลอมและกรดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุชนิดของสารเคมี พบโลหะธาตุของแคลเซียมตั้งแต่ระดับ 0.17 – 5,340 ppm แมกนีเซียมระหว่าง 0.11 – 49.28 ppm ธาตุเหล็ก 0.02 – 0.53 ppm และทองแดงน้อยกว่า 0.01ppm ซึ่งจากการศึกษาพบว่า หากน้ำยางมีปริมาณ

แคลเซียมเกิน 500 ppm ขึ้นไป จะทำให้ยางขาดความยืดหยุ่น มีความหนืดต่ำ และมีความชื้นสูง ซึ่งปริมาณโลหะธาตุที่อยู่ในน้ำยางจะส่งผลกระทบต่อรอยตำหนิ เบียร์รอยแตกที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ได้ทำให้แรงรับน้ำหนักบริเวณนั้นเสียไป โดยประเด็นสำคัญคือ เกษตรกรไม่สามารถแยกแยะได้ว่าขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิคจริง ขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิคปลอม ทำให้สร้างความสับสนให้เกษตรกร เพราะสารจับตัวยางที่ระบุว่ากรดฟอร์มิคนั้น ก็ไม่ใช่กรดฟอร์มิคตามที่ระบุ แต่ถึงแม้ว่าบางยี่ห้อเป็นกรดฟอร์มิคแต่ก็มีความเข้มข้นน้อยกว่าตามที่ระบุอยู่มาก รวมถึงมีการแจ้งจากกลุ่มเกษตรกรบางรายที่ใช้กรดฟอร์มิคปลอมดังกล่าว พบว่าเกิดผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรง เป็นแผลลึกเข้าไปในเนื้อ สร้างความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:25

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. เดือนเกษตรกร ระวังกรดฟอร์มิกลอม หลังลงพื้นที่สุ่มตรวจพบส่วนประกอบสารเคมีไม่ตรงตามฉลาก ส่งผลเสียต่อคุณภาพยางโดยตรง แนะนำเกษตรกรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนซื้อใช้

กยท. เดือนเกษตรกร ระวังกรดฟอร์มิกลอม หลังลงพื้นที่สุ่มตรวจพบส่วนประกอบสารเคมีไม่ตรงตามฉลาก ส่งผลเสียต่อคุณภาพยางโดยตรง แนะนำเกษตรกรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนซื้อใช้

กยท. เดือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระวังกรดฟอร์มิกลอม คุณภาพไม่ตรงตามฉลาก หลังฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ลงสุ่มเก็บตัวอย่างสารจับยางในพื้นที่ทางภาคอีสาน พบสารจับยางคุณภาพไม่ตรงตามที่ระบุบนฉลาก เมื่อใช้จับตัวอย่างทำให้ยางเสียหาย ไม่ได้คุณภาพที่ควรจะเป็น ส่งผลต่อเกษตรกร และประเทศชาติ แนะนำเกษตรกรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนซื้อใช้

นางปรีดีเปรม ทักษณกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีการรณรงค์และสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง หันมาใช้กรดฟอร์มิกลอมแทนกรดซัลฟิวริกมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่สลายตัวง่าย ไม่มีผลตกค้างในยางและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรสามารถผลิตยางที่มีคุณภาพดี ขายได้ราคา ทำให้ที่ผ่านมากเกษตรกรตระหนักและหันมาใช้กรดฟอร์มิกลอมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่ผลิตและขายสารจับตัวอย่างบางราย มีการผลิตสารจับตัวอย่างที่มีส่วนผสมของซัลเฟตและเกลือคลอไรด์เพื่อช่วยให้ยางจับตัวเร็ว และมีการลดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทำให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจผิด และนำมาใช้จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งคุณภาพยาง และสุขภาพของเกษตรกร ซึ่งจากการลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างสารจับตัวอย่างในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น 22 ตัวอย่าง พบว่า มีเพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้นที่เป็นกรดฟอร์มิกลอมแท้ความเข้มข้น 94% ตรงตามที่ระบุในฉลาก ส่วนอีก 8 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 เป็นกรดฟอร์มิกลอมที่มีความเข้มข้นไม่เป็นไปตามที่ระบุบนฉลาก มีความเข้มข้นเพียง 17.89 – 82.92 เท่านั้น และอีก 7 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 31.8 ที่เป็นกรดซัลฟิวริกพบระดับความเข้มข้นระหว่าง 36.17 – 99.74 โดยที่บนฉลากจะตั้งชื่อทางการค้าเป็นชื่ออื่นทั้งหมด และยังมีอีก 5 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 22.7 เป็นกรดฟอร์มิกลอมผสมแคลเซียมคลอไรด์ และกรดซัลฟิวริกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และที่เหลืออีก 1 ตัวอย่างเป็นแคลเซียมคลอไรด์ล้วนๆ ที่มีความเข้มข้นสูงถึง 36.78%

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบปริมาณโลหะด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy ทั้งกรด ฟอร์มิกลอมและกรดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุชนิดของสารเคมี พบโลหะธาตุของแคลเซียมตั้งแต่ระดับ 0.17 – 5,340 ppm แมกนีเซียมระหว่าง 0.11 – 49.28 ppm ธาตุเหล็ก 0.02 – 0.53 ppm และทองแดงน้อยกว่า 0.01ppm ซึ่งจากการศึกษาพบว่า หากน้ำยางมีปริมาณแคลเซียมเกิน 500 ppm ขึ้นไป จะทำให้ยางขาดความยืดหยุ่น มีความหนืดต่ำ และมีความชื้นสูง ซึ่งปริมาณโลหะธาตุที่อยู่ในน้ำยางจะส่งผลกระทบต่อรอยตำหนิ เบียร์รอยแตกที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ได้ทำให้แรงรับน้ำหนักบริเวณนั้นเสียไป โดยประเด็นสำคัญคือ เกษตรกรไม่สามารถแยกแยะได้ว่าขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกลอมจริง ขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกลอมปลอม ทำให้สร้างความสับสนให้เกษตรกร เพราะสารจับตัวอย่างที่ระบุว่าเป็นกรดฟอร์มิกลอม ก็ยังไม่ใช้กรดฟอร์มิกลอมตามที่ระบุ แต่ถึงแม้ว่าบางยี่ห้อเป็นกรดฟอร์มิกลอมแต่ก็มีความเข้มข้นน้อยกว่าตามทีระบุอยู่มาก รวมถึงมีการแจ้งจากกลุ่มเกษตรกรบางรายที่ใช้กรดฟอร์มิกลอม

ปลอมดังกล่าว พบว่าเกิดผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรง เป็นแผลลึกเข้าไปในเนื้อ สร้างความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย

นางปรีดีเปรม กล่าวย้ำว่า จากผลการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ยังเข้าข่ายการ

หลอกหลวงผู้บริโภค และส่งผลในภาพรวมที่เสียหายต่อประเทศชาติ เพราะผลผลิตยางทางภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีที่ผ่านมา มีปริมาณยางทั้งสิ้นประมาณ 636,531 ตัน และจากการใช้กรดปลอมทำให้ยางไม่ได้มาตรฐานกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศผู้ส่งออกยางที่มีคุณภาพประเทศหนึ่งของโลก และเป็นความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตาม กยท. ในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลคุณภาพยางระดับประเทศ จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสารจับตัวยางเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงการปลอมปนสารที่ไม่ได้มาตรฐาน และในอนาคตอาจมีมาตรการในการควบคุมสารจับตัวยางทุกชนิดในเชิงการค้า ซึ่งอาจจะต้องหารือร่วมกับหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ผลิตและจำหน่ายขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อทำการควบคุมคุณภาพยางในอนาคต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สำนักข่าวไทย <http://www.tnamcot.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:25

หัวข้อข่าว: นายกา สั่งเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ

Rating: ★☆☆☆☆

Site Value: 5,000

PRValue (x1) : 5,000



นายกา สั่งเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ



กรณี: 21 เม.ย. 2017 17:40:35

ท่าเทียบ 21 เม.ย.-ผู้ว่าการการยางฯ แจงผลประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ นายกา สั่งเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศอีกเท่าตัว โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน

นายธีชัย สุภะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุม กนย.เห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพาราทั้งระบบ ในวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท หลังหลังพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังไม่คืนเงินกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงมีการขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี



นายธีชัย กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นโครงการเดิม และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วถึง 500,000 ครัวเรือน แต่ยังมีเกษตรกรไม่ได้รับสิทธิอีก 11,000 ครัวเรือน จึงได้มีการขยายสิทธิออกไปอีก 30 วันเพื่อให้เกษตรกรที่ตกค้างเข้าร่วมโครงการ และที่ประชุมยังมีมติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชนวิสาหกิจเสถียรภาพราคายาง จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

นายธีชัย กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ที่ประชุม ได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลจะไม่ต้องมารับซื้อและเก็บสต็อกยาง โดยโครงการที่เห็นชอบในวันนี้ (21 เม.ย.) จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบดำเนินการต่อไป

“สต็อกยางพาราในประเทศ ยืนยันว่าจะเก็บปริมาณสต็อกลดลง หากระบายออก ภายในเดือนหน้า ก็จะหมด ขณะนี้สต็อกยางในตลาดโลก พบว่าในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7-12 โดยเฉพาะประเทศจีนขยายตัวถึงร้อยละ 12.7 ส่งผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อนำไปผลิตล้อยางเพิ่มขึ้น และมีความต้องการใช้ยางมากกว่า” นายธีชัย กล่าว

นายธีชัย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น และส่งออกให้น้อยลง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพค่าของราคายางมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลปริมาณยางล่าสุด พบว่าไทยผลิตได้ถึง 4 ล้านตัน แต่ใช้ในประเทศเพียง 6 แสนล้านตัน จึงตั้งเป้าการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หรือ 1.2 ล้านตัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน

“สำหรับราคายางล่าสุด เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงเดือนมกราคม ราคาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละเปอร์เซ็นต์ โดยเห็นได้จากราคาของแผ่นรมควันขึ้น 3 จากปีที่แล้ว อยู่ที่ประมาณ กว่า 30 บาทเท่านั้น วันที่ อยู่ที่ 70 บาท และช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาขยับขึ้นสูงตัวอย่างมาก สาเหตุมาจากการเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้า ทั้งนี้ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นบวก ซึ่งขอเตือนคนที่จะลงทุนให้มีการติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐ” นายธีชัย กล่าว.- สำนักข่าวไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

รัฐบาลไทย <http://www.thaigov.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:26

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแห่งชาติ



ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแห่งชาติ

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแห่งชาติ ย้ำให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้นและลดการส่งออกให้น้อยลง อันจะส่งผลให้ราคายางในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น

วันนี้ (21 เม.ย.60) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติถือเป็นวาระสำคัญ เนื่องจากยางพาราเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับเกษตรกรจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ราคายางพารายังอยู่ในราคาที่เหมาะสมจึงขอให้ใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์ในการที่จะปรับโครงสร้างหรือการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับยางให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพารา โดยจากสถานการณ์โลก ปี 2560 แนวโน้มผลผลิตยางฯ โลกจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ความต้องการใช้ยางฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 3% โดยเฉพาะความต้องการใช้ยางฯ และความต้องการนำเข้าของประเทศอินเดีย จีน และยุโรป ทำให้มีความต้องการรวมประมาณ 4 – 5 แสนตัน ในปี 2560 สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ผลผลิตยางฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 6% และการส่งออกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4% โดยคาดการณ์แนวโน้มของการใช้ยางฯ ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมยานยนต์และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความต้องการใช้ยางฯ ในโครงการของรัฐ

ส่วนสถานการณ์ราคายาง ราคายางแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้ในไตรมาสที่หนึ่ง (ม.ค. ก.พ. มี.ค.) เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 83 – 70 บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีราคาอยู่ระหว่าง 35 – 44 บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบ ทั้งนี้ แนวโน้มของราคายางฯ ในปี 2560 เป็นแนวโน้มที่ดีซึ่งสอดคล้องกับราคายางฯ ของตลาดซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และสิงคโปร์ อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันตลาดโลกและความต้องการใช้ยางฯ ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายอิธิชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยผลการประชุมสรุป ดังนี้

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการการขออนุมัติขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) ต่อไปอีก 1 ปี ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ กยท. นำมาพิจารณาประชุมฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

รวมทั้งที่ประชุมได้มีการพิจารณาการขออนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ตามที่การยางแห่งประเทศไทยเสนอ ทั้งนี้ เนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ มีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่ได้มาแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะเกษตรกรบางส่วนเข้าใจว่ามาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตาม พรบ.กยท. แล้ว สามารถรับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ได้เลยจึงไม่ได้มาแจ้งชื่อภายในเวลาที่กำหนด กยท. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 11,460 ครัวเรือน ดังนั้น ที่ประชุมฯ จึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) จำนวน 11,460 ครัวเรือน ภายใต้กรอบงบประมาณซึ่ง ครม. ได้อนุมัติไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 โดยดำเนินการภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป

อีกทั้ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และนำเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป

พร้อมทั้ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางและนำเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าวจะสามารถผลักดันราคายางให้สูงขึ้น โดยใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมากเกินไปจนจุดวิกฤต และเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และรัฐบาลในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง อันจะส่งผลดีต่อรายได้เกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเพิ่มรายได้ให้กับประเทศส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

สำหรับโครงการดังกล่าว รัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 (จากวงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท) โดยรัฐบาลไม่ต้องรับภาระซื้อและเก็บรักษายางอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้นและลดการส่งออกให้น้อยลง เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศให้น้อยลงซึ่งมีความผันผวนตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ หากมีการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:26

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: "บักดู"ไฟเขียวขยายเวลา 4 มาตรการดูดซับยางพารา ผู้ว่าการยางตั้งเป้าใช้ยางในประเทศ1.2ล้านตัน

"บักดู"ไฟเขียวขยายเวลา 4 มาตรการดูดซับยางพารา ผู้ว่าการยางตั้งเป้าใช้ยางในประเทศ1.2ล้านตัน



updated: 21 เม.ย 2560 เวลา 17:53:43 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ที่ท่าเรือรัฐบาล นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย แถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2560 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 4 มาตรการ ได้แก่ 1.เห็นชอบขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงิน

หมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องและดูดซับผลผลิตที่จะออกมาสู่ตลาด โดยรัฐบาลจะชดเชยรับภาระดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 3 คิดเป็นงบประมาณที่รัฐต้องชดเชยทั้งสิ้น 300 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะสามารถดูดซับผลผลิตออกจากระบบได้ประมาณ 2 แสนตันในปี 60

2.เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท ซึ่งหมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 มี.ค.60 ออกไปอีก 1 ปี 3.เห็นชอบมาตรการขยายระยะเวลาโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ออกไปอีก 90 วัน เพื่อรองรับเกษตรกรค่างประมาณ 1.1 หมื่นครัวเรือน และ 4.เห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกับชนรักษาเสถียรภาพราคายางเพื่อเพิ่มสภาพคล่องออกไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.63 ทั้งนี้ ทั้ง 4 มาตรการจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป

"นายกรัฐมนตรีกำชับให้เพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศมากขึ้น ให้มากกว่าการส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกส่งผลกระทบต่อให้ราคายางพาราลดลง ซึ่ง 1 ปี จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 4 ล้านตัน สามารถนำมาใช้ภายในประเทศได้เพียง 6 แสนตัน ดังนั้นจึงตั้งเป้าหมายว่า 1 ปีจะสามารถใช้ภายในประเทศได้ 1 เท่าตัว หรือ 1.2 ล้านตัน"

Share 766

Tweet

G+ 0

อีเมลข่าว

ปับขนาดอักษร

พิมพ์

รหัส ข่าว: I-170422000296

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:26

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กยท. เตือนเกษตรกร ระวังกรดฟอสฟอริกปลอม หลังลงพื้นที่สุ่มตรวจพบส่วนประกอบสารเคมีไม่ตรงตามฉลาก ส่งผลเสียต่อคุณภาพยางโดยตรง แนะนำเกษตรกรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนซื้อใช้
ส่งผล...

กยท. เตือนเกษตรกร ระวังกรดฟอสฟอริกปลอม หลังลงพื้นที่สุ่มตรวจพบส่วนประกอบสารเคมีไม่ตรงตามฉลาก ส่งผลเสียต่อคุณภาพยางโดยตรง แนะนำเกษตรกรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนซื้อใช้

กยท. เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระวังกรดฟอสฟอริกปลอม คุณภาพไม่ตรงตามฉลาก หลังฝ่ายวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรมยาง กยท. ลงสุ่มเก็บตัวอย่างสารจับยางในพื้นที่ทางภาคอีสาน พบสารจับยางคุณภาพไม่ตรงตามที่ระบุบนฉลาก เมื่อใช้จับตัวยางทำให้ยางเสียหาย ไม่ได้คุณภาพที่ควรจะเป็น ส่งผลต่อเกษตรกร และประเทศชาติ แนะนำเกษตรกรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนซื้อใช้

นางปรีดีเปรม ทักษณกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีการรณรงค์และสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง หันมาใช้กรดฟอสฟอริกแทนกรดซัลฟิวริกมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่สลายตัวง่าย ไม่มีผลตกค้างในยางและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกษตรกรสามารถผลิตยางที่มีคุณภาพดี ขายได้ราคา ทำให้ที่ผ่านมากเกษตรกรตระหนักและหันมาใช้กรดฟอสฟอริกมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่ผลิตและขายสารจับตัวยางบางราย มีการผลิตสารจับตัวยางที่มีส่วนผสมของซัลเฟตและเกลือคลอไรด์เพื่อช่วยให้ยางจับตัวเร็ว และมีการฉ้อฉลสารพิษปนเปื้อนจริง ทำให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจผิด และนำมาใช้จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งคุณภาพยาง และสุขภาพของเกษตรกร ซึ่งจากการลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างสารจับตัวยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น 22 ตัวอย่าง พบว่า มีเพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้นที่เป็นกรดฟอสฟอริกแท้ความเข้มข้น 94% ตรงตามที่ระบุบนฉลาก ส่วนอีก 8 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 เป็นกรดฟอสฟอริกที่มีความเข้มข้นไม่เป็นไปตามที่ระบุบนฉลาก มีความเข้มข้นเพียง 17.89 – 82.92 เท่านั้น และอีก 7 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 31.8 ที่เป็นกรดซัลฟิวริกพบระดับความเข้มข้นระหว่าง 36.17 – 99.74 โดยที่บนฉลากจะตั้งชื่อทางการค้าเป็นชื่ออื่นทั้งหมด และยังมีอีก 5 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 22.7 เป็นกรดฟอสฟอริกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และกรดซัลฟิวริกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และที่เหลืออีก 1 ตัวอย่างเป็นแคลเซียมคลอไรด์ล้วนๆ ที่มีความเข้มข้นสูงถึง 36.78%

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบปริมาณโลหะด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy ทั้งกรด ฟอสฟอริกปลอมและกรดอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุชนิดของสารเคมี พบโลหะธาตุของแคลเซียมตั้งแต่ระดับ 0.17 – 5,340 ppm แมกนีเซียมระหว่าง 0.11 – 49.28 ppm ธาตุเหล็ก 0.02 – 0.53 ppm และทองแดงน้อยกว่า 0.01ppm ซึ่งจากการศึกษาพบว่า หากน้ำยางมีปริมาณแคลเซียมเกิน 500 ppm ขึ้นไป จะทำให้ยางขาดความยืดหยุ่น มีความหนืดต่ำ และมีความชื้นสูง ซึ่งปริมาณโลหะธาตุที่อยู่ในน้ำยางจะส่งผลต่อรอยตำหนิ เป็รอยแตกที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ได้ทำให้แรงรับน้ำหนักบริเวณนั้นเสียไป โดยประเด็นสำคัญคือ เกษตรกรไม่สามารถแยกแยะได้ว่าขวดไหนเป็นกรดฟอสฟอริกจริง ขวดไหนเป็นกรดฟอสฟอริกปลอม ทำให้สร้างความสับสนให้เกษตรกร เพราะสารจับตัวยางที่ระบุว่ากรดฟอสฟอริกนั้น ก็ยังไม่ใช่กรดฟอสฟอริกตามที่ระบุ แต่ถึงแม้ว่าบางยี่ห้อเป็นกรดฟอสฟอริกแต่ก็มีความเข้มข้นน้อยกว่าตามที่ระบุอยู่มาก รวมถึงมีการแจ้งจากกลุ่มเกษตรกรบาง

รายที่ใช้กรดฟอร์มิกปลอมดังกล่าว พบว่าเกิดผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรง เป็นแผลลึกเข้าไปในเนื้อ สร้างความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย

นางปริดีเปรม กล่าวย่ำว่า จากผลการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ยังเข้าข่ายการหลอกลวงผู้บริโภค และส่งผลในภาพรวมที่เสียหายต่อประเทศชาติ เพราะผลผลิตยางทางภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีที่ผ่านมา มีปริมาณยางทั้งสิ้นประมาณ 636,531 ตัน และจากการใช้กรดปลอมทำให้ยางไม่ได้มาตรฐานกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศผู้ส่งออกยางที่มีคุณภาพประเทศหนึ่งของโลก และเป็นความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตาม กยท. ในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลคุณภาพยางระดับประเทศ จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสารจับตัวยางเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงการปลอมปนสารที่ไม่ได้มาตรฐาน และในอนาคตอาจมีมาตรการในการควบคุมสารจับตัวยางทุกชนิดในเชิงการค้า ซึ่งอาจจะต้องหารือร่วมกับหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ผลิตและจำหน่ายขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อทำการควบคุมคุณภาพยางในอนาคต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:27

หัวข้อข่าว: IRCo ซี เก็งกำไรเกินควร ส่งผลกระทบต่อราคายางแกว่ง

Rating: ★★★★★

Site Value: 50,000

PRValue (x1) : 50,000

IRCο ซี เก็งกำไรเกินควร ส่งผลกระทบต่อราคายางแกว่ง



ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย

IRCο ซี เก็งกำไรเกินควร ส่งผลกระทบต่อราคายางแกว่ง พร้อม เตรียมแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายางของ 3 ประเทศ

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCο) แถลงผลการประชุม IRCο ในครั้งนี้ว่า ประเทศสมาชิก IRCο ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้มีการประชุมหารือร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ราคายางมีลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างสูง ทั้งๆ ที่ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในทิศทางบวก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน้ำท่วมในภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้กระทบจำนวนปริมาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนั้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ของไทยมีส่วนต่อการลดปริมาณซัพพลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับในช่วงราคายางต่ำมีหลายประเทศลดปริมาณการผลิตยางลง ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา เมื่อราคายางต่ำลงทั้ง 3 ประเทศเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพอื่น เพราะฉะนั้น ปริมาณของยางพาราในช่วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้

ประธาน IRCο กล่าวเพิ่มเติมว่า หากวิเคราะห์จากปัจจัยด้านความต้องการใช้ยาง ซึ่งผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด คือ ธุรกิจยานยนต์ จะพบว่า จำนวนของยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งในกลุ่มของประเทศในจีน ยุโรป ญี่ปุ่น พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นค่อนข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น 7.37% ยุโรปเพิ่มมากขึ้นถึง 8.42% ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการย่อตัวลงเล็กน้อยคือ 1.51% เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าโดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ยังมีความต้องการใช้ยางสูง ในขณะที่เดียวกัน GDP ของประเทศผู้ใช้ยางจากตัวเลขของ IMF มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น อเมริกา แม้จะเติบโตขึ้นเป็น 2.3% แต่ยังคงเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% ยุโรป 1.7% ญี่ปุ่น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2%

เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโอกาสการเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานเรื่องของสต็อก เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ปัจจุบันอัตราส่วนของสต็อกกับการบริโภคยังคงค่อนข้างต่ำ และมีโอกาสที่จะทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในเวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึ่งเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ถึง 5% ทำให้รัฐบาลจีน มีการสนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น นำไปสู่ธุรกิจยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ สต็อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ยางต่อปีมี 12.7 ล้านตัน ซึ่งโอกาสในการเก็บของสต็อกยังมีอยู่มาก'

ประธาน IRCo กล่าวย้าว่า ปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นดีมานด์หรือซัพพลายเป็นไปในเชิงบวก แต่สิ่งที่ทำให้เกิดราคายางแกว่งในช่วงที่ผ่านมา มาจากการเก็งกำไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่สำคัญๆ ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 3.6 % ขณะที่ดัชนีในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 0.4% และยางสังเคราะห์ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาอยู่เพียง 6.7% แต่ในตลาดยางกลับพบว่า มีการเก็งกำไรสูงถึง 16.6 % แสดงว่าการเก็งกำไรราคาไม่สะท้อนเรื่องปัจจัยพื้นฐาน แต่เป็นเรื่องการเก็งกำไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิงข่าวเท่านั้น

“ณ วันนี้อุตสาหกรรมยางพารายังเป็นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง คณะกรรมการบริหารจาก 3 ประเทศ มีความห่วงใย เกี่ยวกับตลาดที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ สิ่งเหล่านี้ IRCO จะทำหน้าที่เข้ามามีบทบาทในการรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะต้นยาง 1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกว่าจะเติบโตและกว่าจะสามารถกรีดยางออกมาเป็นผลผลิตได้ ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันในการทำการผลิต เพราะฉะนั้น ความสำคัญของยางธรรมชาติยังมีอยู่แน่นอน และยังมีมีความสำคัญต่อความต้องการใช้อีกมาก”

ประธาน IRCo กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะกรรมการ IRCO ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอประเด็นเหล่านี้ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะมีการประชุมร่วมกันในเร็วๆ นี้ เพื่อตัดสินใจแนวทางที่จะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องที่ทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพมากขึ้น

'ยกตัวอย่างเช่น การพยายามผลักดันเรื่องการซื้อขายในตลาดที่เป็นตลาดซื้อขายส่งมอบมากขึ้นแทนตลาดที่เป็นตลาดลักษณะเก็งกำไร เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย และลดความเสี่ยงจากการเก็งกำไร ซึ่งตลาดยางพารา ระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้อมทั้ง 3 ประเภทแล้วแต่พยายามผลักดันให้มีความเข้มแข็งขึ้นให้มากที่สุด จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกันว่า จะทำการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรือแนวโน้มของราคา เพื่อกำกับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึง การประกาศใช้แนวทางเรื่องของการควบคุมปริมาณการส่งออกครั้งที่ 5 ด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้การควบคุมปริมาณการส่งออกใช้มาแล้วในปีที่ผ่านมา และได้ผลในส่วนของราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวทางที่จะน่ากลับมาใช้ควบคุมเพื่อให้ราคายางไม่แกว่งตัวมากเกินไป'



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

MGR ONLINE <http://www.manager.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:27

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: “ประยุทธ์” ชี้อาคายางอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ กนย.ขยายสินเชื่อทุนหมุนเวียนหมื่นล้านบาท

“ประยุทธ์” ชี้อาคายางอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ กนย.ขยายสินเชื่อทุนหมุนเวียนหมื่นล้านบาท



นายกฯ นั่งประธานประชุม คกก.ยาง รับราคาอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ขอให้ใช้เวลาที่มีอยู่ปรับโครงสร้างการเกษตร กนย.ขยายสินเชื่อทุนหมุนเวียนหมื่นล้านบาท ระบุราคายางพุ่งเท่าตัวก็โลฯ ละ70 จาก 30 บาท เหลือในสต็อก 2.7 ล้านตัน พร้อมเพิ่มสัดส่วนใช้ในประเทศไม่พึ่งส่งออก

วันนี้ (21 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกล่าวในช่วงต้นของการประชุมว่า ราคายางพาราในขณะนี้อยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ขอให้ใช้เวลาที่มีอยู่นี้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับโครงสร้างทางการเกษตร โดยเฉพาะเรื่องของยางพาราให้เข้ารูปเข้ารอย

จากนั้นเวลา 15.30 น. นายธีรชัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย แถลงผลประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ วงเงินสินเชื่อ 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการเก่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว แต่โครงการได้หมดอายุไปเมื่อวันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา โดยเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถคืนเงินให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดังนั้น เพื่อเห็นถึงความจำเป็น จึงมีมติขยายระยะเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุมยังอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีการช่วยเหลือไปแล้วประมาณ 8.5 แสนครัวเรือน แต่พบว่ายังมีเกษตรกรที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ยังคงค้างอยู่ประมาณ 1.1 หมื่นครัวเรือน โดยขยายเวลาออกไปอีก 90 วัน

นายธีรชัชกล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่เกษตรกรยางพารา โดยจะขยายโครงการไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 อีกทั้งที่ประชุมได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง เพื่อระบายยางออกจากระบบในปริมาณร้อยละ 20 ของผลผลิตน้ำยางชั้น 1.9 แสนตัน และเป็นการกระตุ้นให้ราคาสูงขึ้น โดยที่รัฐบาลไม่ต้องเข้าไปซื้อเอง แต่ชดเชยในเรื่องอัตราดอกเบี้ย ไม่เกิน 3% จำนวนไม่เกิน 300 ล้านบาท จากวงเงินกู้ 1 หมื่นล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการที่กู้เงินธนาคารใดๆ ก็ตาม ซึ่งจะทำให้เกิดสภาพคล่อง และเงินทุนหมุนเวียน และระบายน้ำยางพาราออกจากระบบได้ ไม่น้อยกว่า 2 แสนตันภายในปีนี้ เพื่อส่งผลต่อเสถียรภาพราคาในปีหน้า อย่างไรก็ตาม มาตรการทั้งหมดจะต้องนำเข้าขออนุมัติในที่ประชุม ครม.อีกครั้ง

“เรามีการประเมินตัวเลขราคายาง ซึ่งก็ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานในเชิงบวก แต่เนื่องจากมีฝนตกชุกยาวจึงส่งผลให้กระบวนการเก็บผลผลิตในช่วงต้นปีหายไป ปี 59 และปี 60 ปริมาณความต้องการยางไม่ได้เกินไป

มากกว่าอย่างที่หลายคนเข้าใจ ราคาขายวันนี้ถ้าพูดเปรียบเทียบกับปีที่แล้วสูงขึ้น 100% เดือนมกราคมปีที่แล้วราคาขายรวมวันขึ้นสาม กิโลกรัมละ 30-40 บาท แต่วันนี้ก็โลกรัมละ 70 กว่าบาท ขณะที่สต็อกภายในปัจจุบันเหลือ 2.7 ล้านตัน และมีปริมาณการใช้ 12.8 ล้านตัน และเราได้งดส่งออกไปแล้ว ซึ่งต้องรอให้ตลาดกลับมาเป็นปกติแล้วค่อยว่ากัน” ผู้ว่าการยางฯ กล่าว

ทั้งนี้ นายฯ ได้มอบนโยบายในที่ประชุม ให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น เป็นนโยบายต่อเนื่อง 7 ปี ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปีที่แล้ว ปีนี้ตั้งเป้าไว้ให้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว ส่วนการส่งออกให้ลดน้อยลงเพราะการส่งออกนั้นเท่ากับว่าต้องพึ่งพิงตลาดต่างประเทศมากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:28

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร พร้อมคาดการณ์ตลาดโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราอย่างต่อเนื่อง

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร พร้อมคาดการณ์ตลาดโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราอย่างต่อเนื่อง

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. ครั้งที่ 1/2560 ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลายมาตรการเพื่อดูแลเกษตรกรสวนยาง ทั้งการขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่สถาบันเกษตรกร /การอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง /การขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายาง จนถึง 31 พค. 2563 รวมถึงอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียน ผู้ประกอบกิจการยาง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นและส่งออกให้น้อยลง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพราคายางมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลปริมาณยางล่าสุดพบว่า ไทยผลิตได้ถึง 4 ล้านตัน แต่ใช้ในประเทศเพียง 6 แสนล้านตัน จึงตั้งเป้าการใช้ยาง ในประเทศให้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หรือ 1.2 ล้านตัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน

ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงสต็อกยางพาราในประเทศ โดยยืนยันว่าในขณะนี้ปริมาณสต็อกลดลง หากระบายออกภายในเดือนหน้าก็จะหมด ขณะที่สต็อกยางในตลาดโลกพบว่า ในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7-12 โดยเฉพาะประเทศจีนขยายตัวถึงร้อยละ 12.7 ส่งผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อนำไปผลิตล้อยางเพิ่มมากขึ้นและมีความต้องการใช้ยางมากกว่า สต็อกที่มีอยู่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ไทยรัฐ <http://www.thairath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:28

หัวข้อข่าว: ถึงคิวยางพาราขาขึ้น!

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

ถึงคิวยางพาราขาขึ้น!

โดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ © 22 เม.ย. 2560 05:01



นายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศได้หารือถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบัน โดยพบว่าผลผลิตยางออกสู่ตลาดลดลงทั้ง 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ผลจากนำท่วมภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2559 ทำให้พื้นที่ปลูกยางได้รับความเสียหาย และราคายางที่ตกต่ำในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ชาวสวนยางทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลดการกรีดยางลง และชาวสวนยางหันไปทำอาชีพอื่นทดแทนซึ่งมีรายได้ดีกว่าปลูกยาง ขณะที่สต็อกยางต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ โดยไตรมาสแรกของปี 2560 มีสต็อกยางของโลกเพียง 2.3 ล้านตัน ต่ำกว่าอัตราเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.5 ล้านตัน

นอกจากนี้ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่าราคายางจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาในปัจจุบันที่เฉลี่ยกิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้ได้เติบโตเพิ่มขึ้น 7-12% อย่างไรก็ตามในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ราคายางธรรมชาติในตลาดโลกปรับขึ้นลงหรือแกว่งตัวสูงมาก ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ที่ประชุมจึงเร่งหาแนวทางให้ราคาในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากที่สุด เช่น การเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศ และการพิจารณาควบคุมการส่งออกยางของแต่ละประเทศ

นายธีธัชกล่าวด้วยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติให้ขยายเวลาโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ประกอบด้วย 4 โครงการที่เคยดำเนินการแล้วสิ้นสุดระยะเวลาลง ประกอบด้วย 1. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา 2. โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 3. โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลค่าให้แก่ชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และ 4. โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง.

รหัส ข่าว: I-170422000306

หน้า: 1/1

 <p>การยางแห่งประเทศไทย Rubber Authority of Thailand</p>	<p>กรมประชาสัมพันธ์ http://www.prd.go.th</p>	<p>Rating: ★☆☆☆☆</p>
	<p>บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:29</p>	<p>Site Value: 5,000</p>
<p>หัวข้อข่าว: บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหายางพาราระยะยาว ในขณะที่ราคาขายโลกยัง...</p>		

ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร พร้อมคาดการณ์ตลาดโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราอย่างต่อเนื่อง

นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. ครั้งที่ 1/2560 ที่มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลายมาตรการเพื่อดูแลเกษตรกรสวนยาง ทั้งการขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียน แก่สถาบันเกษตรกร /การอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง /การขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มก้นชน รักษาเสถียรภาพราคายาง จนถึง 31 พค. 2563 รวมถึงอนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียน ผู้ประกอบกิจการยาง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นและส่งออกให้น้อยลง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพราคายางมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลปริมาณยางล่าสุดพบว่า ไทยผลิตได้ถึง 4 ล้านตัน แต่ใช้ในประเทศเพียง 6 แสนล้านตัน จึงตั้งเป้าการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หรือ 1.2 ล้านตัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน

ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยยังกล่าวถึงสต็อกยางพาราในประเทศ โดยยืนยันว่าในขณะที่ปริมาณสต็อกลดลง หากระบายออกภายในเดือนหน้าก็จะหมด ขณะที่สต็อกยางในตลาดโลกพบว่า ในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7-12 โดยเฉพาะประเทศจีนขยายตัวถึงร้อยละ 12.7 ส่งผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อนับไปผลิตล้อยางเพิ่มมากขึ้นและมีความต้องการใช้ยางมากกว่า สต็อกที่มีอยู่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สำนักข่าวไทย <http://www.tnamcot.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:30

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: IRCoเตรียมเสนอใช้มาตรการจำกัดการส่งออกยางดูแลราคาให้มีเสถียรภาพ



22 เม.ย. 2017

Login | Facebook | Twitter | YouTube | Instagram | WhatsApp | Search

การเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง กีฬา อาชญากรรม กีฬา ภูมิภาค ไร่ เกษตร-สิ่งแวดล้อม ต้นประเทศ ประชาสัมพันธ์ ดูข่าวออนไลน์



what's on

Breaking News ข่าว Hot

- 200 อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศร้อน-ร้อนจัด
- 2132 เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง
- 2016 สมก.กลาโหมเผยเป็นสี สืออภท.ที่จับตาสิทธิบัตร
- 2015 สรรพยาปลัดสำนักกลาโหมรับฝาก 500 กก.
- 2034 ฝนสุดแล้งต่อเนื่องกว่า 60 วัน อดทำไร่เขยิบตา

IRCoเตรียมเสนอใช้มาตรการจำกัดการส่งออกยางดูแลราคาให้มีเสถียรภาพ

Facebook Messenger WhatsApp Line

เศรษฐกิจ 21 เม.ย. 2017 17:50:58

กรุงเทพฯ 21 เม.ย.- ที่ประชุมบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด หรือ IRCo ที่ถือหุ้นโดยรัฐมาเลเซีย 3 ประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติร้อยละ 70 ของโลกคือ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซียเตรียมเสนอให้ประชุมรัฐมนตรี 3 ประเทศใช้มาตรการจำกัดการส่งออกยางเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นายธีรชัย สุระตะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ในฐานะประธานการประชุม ระบุว่า ที่ประชุม IRCo ได้แสดงความห่วงใยต่อแนวโน้มราคายางธรรมชาติโลกที่ผันผวนไม่ต่อเนื่องกับปัจจัยพื้นฐานทางพาราที่ยังมีแรงกดดันได้จากปัจจัยปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติที่ลดลงในตลาดโลกจากการที่ประเทศไทยผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลกได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ ขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางบางประเทศหันไปหารายได้อื่นมากขึ้น

ทั้งนี้ สถานการณ์ราคายางธรรมชาติที่ผันผวนเป็นผลจากการเก็งกำไรมาก และยังสวนทางการบริโภคที่เพิ่มขึ้น เช่น ลูตลากรรมยานยนต์ที่ขยายเพิ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 7-12 ในจีน ยุโรป และญี่ปุ่น ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟก็คาดการณ์เศรษฐกิจโลกเติบโตร้อยละ 3.5 ในปีนี้ ดีกว่าปีที่ผ่านมากที่ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.1 สหรัฐผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับ 2 ของโลก เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 2.3 ในปีนี้ดีกว่าปีที่ผ่านมากที่เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 1.6 จีนเศรษฐกิจประมาณการขยายตัวเพิ่มจากร้อยละ 6.5 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมากเพิ่มเป็นร้อยละ 6.6 ในเดือนเมษายนนี้ ขณะที่สต็อกยางพารารายเดือนก็ต่ำกว่าความต้องการใช้และลดลงต่อเนื่องเหลือ 2.16 เดือนต่ำที่สุดในรอบ 5 ปีนับจากปีค.ศ.2012

นายธีรชัย กล่าวว่า ราคายางธรรมชาติที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในวงกว้างให้ยากต่อการวางแผนในการเพาะปลูกและทำธุรกิจ ซึ่ง IRCo ไม่ได้มีนโยบาย อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์ราคายางอย่างใกล้ชิด โดยศึกษาและพร้อมที่จะเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศให้ใช้มาตรการจำกัดการส่งออก หรือ AETS ได้ทุกเมื่อเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาขายธรรมชาติในตลาดโลก ซึ่งมาตรการนี้ใช้ได้ผลเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา แต่ถ้าวางระดับราคากลับสู่ภาวะปกติก็ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการใดๆ นอกจากนี้ ยังใช้มาตรการส่งเสริมเพิ่มการใช้ยางธรรมชาติภายใน 3 ประเทศผู้ส่งออกให้มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง-สำนักข่าวไทย

Tags: ราคายาง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สำนักข่าวไทย <http://www.tnamcot.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:30

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: IRCoเตรียมเสนอใช้มาตรการจำกัดการส่งออกยางดูแลราคาให้มีเสถียรภาพ



IRCoเตรียมเสนอใช้มาตรการจำกัดการส่งออกยางดูแลราคาให้มีเสถียรภาพ



เศรษฐกิจ 21 เม.ย. 2017 17:50:58

กรุงเทพฯ 21 เม.ย.- ที่ประชุมบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จำกัด หรือ IRCo ที่ถือหุ้นโดยรัฐบาล 3 ประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางธรรมชาติร้อยละ 70 ของโลกคือ ไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย เตรียมเสนอที่ประชุมรัฐมนตรี 3 ประเทศใช้มาตรการจำกัดส่งออกยางเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นายธีรวิทย์ สุระสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)ในฐานะประธานการประชุม ระบุว่า ที่ประชุม IRCo ได้แสดงความห่วงใยต่อแนวโน้มราคายางธรรมชาติในตลาดโลกที่ผันผวนไม่สะท้อนกับปัจจัยพื้นฐานยางพาราที่ยังมั่นคง เห็นได้จากปัจจัยปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติที่ลดลงในตลาดโลกจากการที่ประเทศไทยผู้ส่งออกอันดับ 1 ของโลกได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ ขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางบางประเทศหันไปหารายได้อื่นมากขึ้น

ทั้งนี้ สถานการณ์ราคายางธรรมชาติที่ผันผวนเป็นผลจากการเก็งกำไรมาก และยังสวนทางการบริโภคที่เพิ่มขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ที่ยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-12 ในจีน ยุโรป และญี่ปุ่น ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือไอเอ็มเอฟก็คาดการณ์เศรษฐกิจโลกเติบโตร้อยละ 3.5 ในปีนี้ ตีกว่าปีที่ผ่านมาก็ขยายตัวเพียงร้อยละ 3.1 สหรัฐผู้บริโภคนิยมธรรมชาติอันดับ 2 ของโลก เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 2.3 ในปีนี้ตีกว่าปีที่ผ่านมาก็เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 1.6 จีนเศรษฐกิจประมาณการขยายตัวเพิ่มจากร้อยละ 6.5 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มเป็นร้อยละ 6.6 ในเดือนเมษายนนี้ ขณะที่สต็อกยางพารารายเดือนก็ต่ำกว่าความต้องการใช้และลดลงต่อเนื่องเหลือ 2.16 เดือน ต่ำที่สุดในรอบ 5 ปีนับจากปีค.ศ.2012

นายธีรวิทย์ กล่าวว่า ราคายางธรรมชาติที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อชาวสวนยางและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในวงกว้างให้ยากต่อการวางแผนในการเพาะปลูกและทำธุรกิจ ซึ่ง IRCo ไม่ได้มีเจตนาจะอยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์ราคาอย่างใกล้ชิด โดยศึกษาและพร้อมที่จะเสนอต่อที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของ 3 ประเทศให้ใช้มาตรการจำกัดการส่งออก หรือ AETS ได้ทุกเมื่อเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางธรรมชาติในตลาดโลก ซึ่งมาตรการนี้ใช้ได้ผลเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา แต่ถ้าหากระดับราคาลับสู่ภาวะปกติก็ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการใด ๆ นอกจากนี้ ยังใช้มาตรการส่งเสริมเพิ่มการใช้ยางธรรมชาติภายใน 3 ประเทศผู้ส่งออกให้มากขึ้น ซึ่งประเทศไทยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง-สำนักข่าวไทย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Matchon Online <http://www.matchon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 09:31

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: กยท.ร่วม3ประเทศเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศหลังพบราคากลางโลกกว้างตัวแม่ผลผลิตที่ออกมาจะต่ำ

กยท.ร่วม3ประเทศเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศหลังพบราคากลางโลกกว้างตัวแม่ผลผลิตที่ออกมาจะต่ำ



นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ในฐานะประธานกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ (IRCO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์ยางพาราที่ปัจจุบันผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงทั้ง 3 ประเทศคือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งเป็นผลมาจากน้ำท่วมภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2559 ทำให้พื้นที่ปลูกยางได้รับความเสียหาย ราคาที่ยกต่ำในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ชาวสวนยางทั้ง อินเดี๋ย อินโดนีเซีย ลดการกรีดยางในขณะที่สนับสนุนให้ชาวสวนยางทำซีพ้อื่นทดแทนซึ่งมีรายได้ดีกว่ากรีดยาง ซึ่งทุกฝ่ายเห็นร่วมกันว่าราคายางมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาในปัจจุบันที่เฉลี่ยกิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาราคายางธรรมชาติในตลาดโลกปรับขึ้นลงหรือแกว่งตัวสูงมาก ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ดังนั้นที่ประชุมจึงเร่งหาแนวทางให้ราคาในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากที่สุด ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้การศึกษาแนวโน้มราคายาง โดยต้องประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้งานในตลาดโลกด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายธีรวิทย์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ให้ทั้ง 3 ประเทศเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการยาง ในกรณีที่ราคายางยังแกว่งตัวอยู่ และไม่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ควรจะเป็น ทาง IRCO จะประชุมครั้งต่อไป ในเดือน กรกฎาคมนี้ หรือจะเร็วกว่า ก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) แต่จะประเทศให้ร่วมหาทางออกร่วมกันในการประชุมที่จะเกิดขึ้นช่วงปลายปีของทุกปี แต่อย่างไรก็ตามถ้าราคามีความผันผวนมาก อาจเร่งการประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาแนวทางแก้ไขให้เร็วขึ้นนั้น เพื่อพิจารณาควบคุมการส่งออกยางของแต่ละประเทศ ซึ่งเคยดำเนินการไปแล้วครั้งหนึ่งในปี 59 และประสบผลสำเร็จมาแล้ว

“ขณะนี้ทางกยท.ห่วงแต่ตลาดล่วงหน้าที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระบบ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ ทาง IRCO จึงพยายามรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากที่สุด เช่น การประชาสัมพันธ์และข้อมูลที่ถูกต้องให้ผู้ลงทุน การสนับสนุนให้ผู้ลงทุนใช้ตลาดซื้อขายจริง เป็นต้น” นายธีรวิทย์ กล่าว

รหัส ข่าว: I-170422000318

หน้า: 1/1



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 10:00

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กนย.ขยายเวลาโครงการให้สินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรออกไปอีก 1 ปี

กนย. ขยายเวลาโครงการให้สินเชื่อเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรออกไปอีก 1 ปี

นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ครั้งที่ 1/2560 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพาราทั้งระบบ ในวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท หลังพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังไม่คืนเงินกู้ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จึงมีการขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้มีการขยายสิทธิให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งโครงการนี้ช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วถึง 5 แสนครัวเรือน แต่ยังมีเกษตรกรที่ยังตกค้างไม่ได้รับสิทธิอีก 11,000 ครัวเรือน จึงได้ขยายออกไปอีก 30 วันเพื่อให้เกษตรกรที่ตกค้างเข้าร่วมโครงการ

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังมีมติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายางไปจนถึง 31 พ.ค.63

ผู้ว่าฯ กนย. ระบุว่า ที่ประชุมฯ ได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยางพารา โดยรัฐบาลจะสนับสนุนดอกเบี้ยในอัตรา 3% ให้กับผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลจะไม่ต้องรับซื้อและเก็บสต็อกยางซึ่งมติที่ประชุมวันนี้จะมีการเสนอให้ ครม.พิจารณาต่อไป

สำหรับสถานการณ์สต็อกยางพาราในประเทศนั้น นายธีรวิทย์ กล่าวว่า ขณะนี้มีอยู่ไม่ถึง 2 แสนตัน ขณะที่สต็อกยางในตลาดโลกพบว่ายังมีความต้องการใช้ยางเป็นจำนวนมาก โดยในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 7-12% โดยเฉพาะประเทศจีนขยายตัวถึง 12.7% ส่งผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อนำไปผลิตล้อยางเพิ่มมากขึ้น

อย่างไรก็ดี นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น และส่งออกให้น้อยลง ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด พบว่าไทยมีปริมาณยางถึง 4 ล้านตัน แต่ใช้ในประเทศเพียง 6 แสนล้านตัน จึงตั้งเป้าการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หรือ 1.2 ล้านตัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน

ส่วนราคายางล่าสุดเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงเดือนมกราคม ราคายางเพิ่มสูงขึ้นถึง 100% โดยเห็นได้จากราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 จากปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 30 กว่าบาท/กก.เท่านั้น แต่วันนี้ราคาขึ้นไปอยู่ที่ 70 บาท/กก. ทั้งนี้ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าราคายางมีการสวิงตัว ซึ่งสาเหตุมาจากการเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้า ทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นบวก จึงขอเตือนคนที่จะลงทุนให้มีการติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐอย่างใกล้ชิด

ส่วนนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางพาราก็นับไปตามแผนระยะ 7 ปี ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้ว โดยจะลดพื้นที่ปลูกยาง 4 แสนไร่ต่อปี และหันไปปลูกยางพันธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจอื่นแทน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

TNN 24 <http://www.tnnthailand.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 10:01

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: กนย.อนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง

กนย.อนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งชาวสวนยาง



กนย.อนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ลดพื้นที่ปลูก เพิ่มการใช้ยางในประเทศ หวังสร้างเสถียรภาพด้านราคา

วันนี้ (21เม.ย. 60) นายธีช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุม คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ หรือ กนย. ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราทั้งระบบในวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท หลังพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังไม่คืนเงินกู้ให้กับ ธกส. จึงได้ขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นโครงการ เดิมช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วถึง 5 แสนครัวเรือน แต่ยังมีไม่ได้รับสิทธิ์ตกค้างอีก 11,000 ครัวเรือน จึงได้มีการขยายสิทธิ์ ออกไปอีก 30 วันเพื่อให้เกษตรกรที่ตกค้างเข้าร่วมโครงการ และมีมติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายาง จนถึง 31 พค. 2563

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อ เป็นเงินทุนหมุนเวียนผู้ประกอบการยาง โดยรัฐบาลจะสนับสนุนดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลจะไม่ต้องมารับซื้อและเก็บสต็อกยาง โดยโครงการที่เห็นชอบในวันนี้ จะ เสนอ ให้ ครม.เห็นชอบดำเนินการต่อไป

ส่วนสต็อกยางพาราในประเทศ ยืนยันว่า ในขณะนี้ปริมาณลดลง หากระบายออกภายในเดือนหน้าก็จะหมด ขณะที่สต็อกยางในตลาดโลกพบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ คาดว่าจะความต้องการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7-12 โดยเฉพาะประเทศจีนขยายตัวถึงร้อยละ 12.7 ส่งผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อนับไปผลิตล้อยางเพิ่มมากขึ้น และมีความต้องการใช้ยางมากกว่าสต็อกที่มีอยู่

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการอยากให้เพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้น และส่งออกให้น้อยลง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพด้านของราคายางมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลปริมาณยางล่าสุดพบว่า ไทยผลิตได้ถึง 4 ล้านตัน แต่ใช้ในประเทศเพียง 6 แสนตัน จึงตั้งเป้าการใช้ยางในประเทศให้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หรือ 1.2 ล้านตัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน

ส่วนราคายาง ล่าสุด เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในช่วงเดือนมกราคม ราคายางเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 30 โดยเห็นได้จากราคายางแผ่นรมควันชั้น3 จากปีที่แล้ว อยู่ที่ประมาณ กว่า 30 บาทเท่านั้น แต่วันนี้อยู่ที่ 70 บาท

ทั้งนี้ ช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาราคายางมีความสวิงตัว อย่างมาก เนื่องจากการเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้า ทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นบวก จึงขอเตือนคนที่จะลงทุนให้มีการติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐ

ส่วนนโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางก็เป็นไปตามแผนระยะ 7 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมา โดยจะลดพื้นที่ปลูกยาง 4 แสนไร่ต่อปี และหันไปปลูกยางพันธุ์ดี และพืชเศรษฐกิจอื่นแทน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์ <http://www.posttoday.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 10:04

หัวข้อข่าว: ต่อมาตรการพุงราคายาง

Rating: ★★★★★

Site Value: 50,000

PRValue (x1) : 50,000

กนย.ยืดเวลาโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ขยาย สินเชื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ ชี้นำแนวโน้มราคาเพิ่มต่อเนื่อง

นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2560 ได้ขยายเวลาโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ประกอบด้วย 4 โครงการ 1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ภายใต้แนวคิดยางพาราทั้งระบบ วงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 1 ปี สิ้นสุด วันที่ 31 มี.ค. 2561 โครงการนี้จะช่วยดูดซับยางพาราออกจากระบบได้

2.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยให้เงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางพารารวม 8.5 แสนครัวเรือน ขณะนี้มีเกษตรกร 1.1 หมื่นครัวเรือนอยู่ขั้นตอนดำเนินการ จึงขยายโครงการนี้ไป 90 วัน 3.โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคาที่ยกขยายออกไป สิ้นสุดเดือน พ.ค. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับการทำบัญชีและตรวจบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สำหรับโครงการที่ 4 ขยายโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการกิจการยางวงเงินรวม 1 หมื่นล้านบาท ที่ขยายระยะเวลาไปเป็นเดือน พ.ค. 2560-เม.ย. 2562 โครงการนี้จะขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีสภาพคล่องในการจัดซื้อยางดิบเพื่อใช้ในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารในอัตราไม่เกิน 3% โดยรัฐใช้งบประมาณสนับสนุน 300 ล้านบาท

นายธีรวัช กล่าวว่า เมื่อไม่นานมานี้ได้เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้านยางพารากับประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เมื่อรวมกับไทยแล้ว 3 ประเทศนี้ มีการส่งออกยางพาราไปยังตลาดโลกรวม 70% โดยทั้งหมดได้ประเมินแนวโน้มราคาสอดคล้องกันว่าขณะนี้หลายปัจจัยพื้นฐานที่เป็นบวกต่อราคาพารา

ขณะที่ตัวเลขของอุตสาหกรรมยานยนต์ขณะนี้ สะท้อนการเติบโตต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าจะเกิดความต้องการยางพาราเพื่อใช้ในการผลิตยางล้ออีกมาก ด้านสต็อกยางทั่วโลกต่อความต้องการ ขณะนี้อยู่ในอัตรา 2.1 ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดในอัตราปกติที่ 2.5 แสดงให้เห็นว่า ขณะนี้มีความต้องการในระดับสูงกว่าสต็อก

"ราคาขยับขึ้นอย่างผันผวนวันขึ้น 3 ก็ปรับตัวขึ้นมาสูงเป็นเท่าตัวของปีที่แล้ว คือ มาอยู่ที่ 70 บาท/กิโลกรัม แต่ในช่วง 2-3 สัปดาห์นี้ราคาค่อนข้างผันผวน เราจึงชะลอการระบายสต็อกยางของรัฐออกไปก่อน ตลาดนิ่งแล้วค่อยเริ่มระบายใหม่ แต่ขณะนี้สต็อกรัฐก็เหลือไม่มากแล้ว ไม่ถึง 2 แสนตัน" นายธีรวัช กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ครอบครัวข่าว <http://www.krobkruakao.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 10:05

หัวข้อข่าว: จับตามลประชุมคณะกรรมการยาง บ่ายนี้

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

จับตามลประชุมคณะกรรมการยาง บ่ายนี้

ชาวสวนยางจับตา วันนี้รัฐบาลจะมีการออกมาตรการมาพยุงราคายางไม่ให้ตกต่ำหรือไม่ หลังช่วงเกือบ 3 เดือนที่ผ่านมา ราคาได้ลดลงไป กิโลกรัมละกว่า 30 บาท

นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาเครือข่ายยาง และสถาบันเกษตรกรยางพาราแห่งประเทศไทย หรือ สยท.กล่าวถึงวาระการประชุมคณะกรรมการยางธรรมชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่าตนจะเสนอให้ที่ประชุมหยุดการขายยางสต็อกรัฐบาลที่เหลืออยู่ 1 แสนตัน หลังเปิดประมูลขายไปแล้ว 5 ครั้ง จำนวน 2 แสนกว่าตัน โดยให้นำยางจำนวนนี้ไปให้กับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทำถนนลาดยาง โดยให้รัฐบาลชดเชยงบประมาณปี 61 ให้กับการยางแห่งประเทศไทย ส่วนสาเหตุที่ราคายางตกต่ำในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เป็นผลจากการนำสต็อกยางของรัฐบาลทยอยประมูลตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมา

ล่าสุดราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดกลางลดลงเหลือเพียง 68.62 บาท จากปลายเดือนมกราคม เหลืออยู่ที่กิโลกรัมละ 98 บาท ซึ่งลดลงมากถึงกิโลกรัมละ 30 กว่าบาท นับเป็นการตกต่ำในรอบหลายปี เพราะปกติเดือนเมษายนเป็นช่วงปิดกรีดยางราคาจะสูง

นอกจากนี้ สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ยังเรียกร้องให้ขยายเวลาชำระหนี้ของโครงการสินเชื่อเงินทุน เพื่อรวบรวมยางพารา ที่ครบกำหนดสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาออกไปอีก 1 ปี เพราะขณะนี้กำลังประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก หลังรับซื้อชาวสวนยางในราคาสูง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด คลิปฮิต <http://www.thai-hotnews.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: เสาร์ 22 เมษายน 2560 เวลา 13:38

Site Value: 5,000

หัวข้อข่าว: นายกษัฒ์เพิ่มปริมาณการใช้ยางในปท.อีกเท่าตัว

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

นายกษัฒ์เพิ่มปริมาณการใช้ยางในปท.อีกเท่าตัว



ที่ประชุมกนย. เผยตลาดโลกยังมีความต้องการใช้ยางพาราต่อเนื่อง นายกษัฒ์เพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในปท.อีกเท่าตัว
วันนี้ (21 เม.ย.60) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็น
ประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ(กนย.) ครั้งที่ 1/2560 โดยนายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการยางแห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบ ให้มีการขยายระยะเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่
สถาบันเกษตรกร เพื่อรวบรวมยางพารา ทั้งระบบในวงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท หลังพบว่าเกษตรกรบางส่วนยังไม่
คืนเงินกู้ให้กับธกส.จึงมีการขยายเวลาออกไปอีก 1 ปี

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นโครงการเดิมช่วยเหลือเกษตรกรไป
แล้วถึง 5 แสนครัวเรือน แต่ยังมีไม่ได้รับสิทธิ์ตกค้างอีก 11,000 ครัวเรือน จึงได้มีการขยายสิทธิ์ออกไปอีก 30 วันเพื่อให้
เกษตรกรที่ตกค้างเข้าร่วมโครงการ และยังมีมติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชน รักษาเสถียรภาพราคายางจนถึง 31 พ.ค.2563

นอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนผู้ประกอบการยาง โดยรัฐบาลจะสนับสนุน
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ให้กับผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลจะไม่ต้องมารับซื้อและเก็บสต็อกยาง โดยโครงการที่เห็นชอบ
ในวันนี้จะเสนอให้กรม.เห็นชอบดำเนินการต่อไป

ส่วนสต็อกยางพาราในประเทศ ยืนยันว่า ในขณะที่ปริมาณสต็อกลดลงหากระบายออกภายในเดือนหน้าก็จะหมด ขณะที่
ที่สต็อกยางในตลาดโลกพบว่า ในส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ คาดว่าจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7-12 โดยเฉพาะ
ประเทศจีนขยายตัวถึงร้อยละ 12.7 ส่งผลให้มีความต้องการยางธรรมชาติเพื่อนำไปผลิตล้อยางเพิ่มมากขึ้น และมีความ
ต้องการใช้ยางมากกว่าสต็อกที่มีอยู่

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการอยากให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นและส่งออกให้น้อยลง เพื่อให้เกิดเสถียรภาพ ด้านของราคายางมากขึ้น ซึ่งจากข้อมูลปริมาณยาง ล่าสุดพบว่าไทยผลิตได้ถึง 4 ล้านตัน แต่ใช้ในประเทศเพียง 6 แสนล้านตัน จึงตั้งเป้าการใช้ยาง ในประเทศให้เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว หรือ 1.2 ล้านตัน ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน

ส่วนราคายางล่าสุดเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในช่วงเดือนม.ค. ราคายางเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 10 โดยเห็นได้จากราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 จากปีที่แล้ว อยู่ที่ประมาณกว่า 30 บาทเท่านั้น ซึ่งวันนี้อยู่ที่ 70 บาท ทั้งนี้ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาราคายางมีความสวิงตัวอย่างมาก สาเหตุมาจากการเก็งกำไรในตลาดล่วงหน้า ทั้งที่ปัจจัยพื้นฐานยังเป็นบวกจึงขอเตือนคนที่จะลงทุนให้มีการติดตามข้อมูลจากทางภาครัฐ

ขณะที่นโยบายการลดพื้นที่ปลูกยางก็เป็นไปตามแผนระยะ 7 ปี ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยจะลดพื้นที่ปลูกยาง 4 แสนไร่ต่อปี และหันไปปลูกยางพันธุ์ดีและพืชเศรษฐกิจอื่น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เทคโนโลยีชาวบ้าน <http://www.technologychaoban.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 23 เมษายน 2560 เวลา 08:27

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: รมัตระวัง! กยท. เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระวังกรดฟอร์มิกปลอม ทำยางไม่ได้คุณภาพ



กยท. เตือนเกษตรกรชาวสวนยาง ระวังกรดฟอร์มิกปลอม คุณภาพไม่ตรงตามฉลาก หลังฝ่ายวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมยาง กยท. ลงสู่เก็บตัวอย่างสารจับยางในพื้นที่ทางภาคอีสาน พบสารจับยางคุณภาพไม่ตรง
ตามที่ระบุบนฉลาก เมื่อใช้จับตัวยางทำให้ยางเสียหาย ไม่ได้คุณภาพที่ควรจะเป็น ส่งผลต่อเกษตรกร และ
ประเทศชาติ แนะนำเกษตรกรตรวจสอบให้มั่นใจก่อนซื้อใช้

นางปริดีเปรม ทักษณกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้มีการรณรงค์และสนับสนุนให้เกษตรกรชาวสวนยาง หันมาใช้กรดฟอร์มิก
แทนกรดซัลฟิวริกมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นสารอินทรีย์ที่สลายตัวง่าย ไม่มีผลตกค้างในยางและไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เกษตรกรสามารถผลิตยางที่มีคุณภาพดี ขายได้ราคา ทำให้ที่ผ่านมาเกษตรกรตระหนักรู้และหันมาใช้กรดฟอร์มิก
มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในตลาดที่ผลิตและขายสารจับตัวยางบางราย มีการผลิตสารจับตัวยางที่มีส่วนผสมของซัลเฟต
และเกลือคลอไรด์เพื่อช่วยให้ยางจับตัวเร็ว และมีการรอดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทำให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจผิด และ
นำมาใช้จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งคุณภาพยาง และสุขภาพของเกษตรกร ซึ่งจากการลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างสารจับ
ตัวยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งสิ้น 22 ตัวอย่าง พบว่า มีเพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้นที่เป็นกรดฟอร์มิกแท้ความ
เข้มข้น 94% ตรงตามที่ระบุในฉลาก ส่วนอีก 8 ตัวอย่าง หรือคิดเป็นร้อยละ 36.4 เป็นกรดฟอร์มิกที่มีความเข้มข้นไม่เป็นไป
ตามที่ระบุบนฉลาก มีความเข้มข้นเพียง 17.89 – 82.92 เท่านั้น และอีก 7 ตัวอย่าง หรือร้อยละ 31.8 ที่เป็นกรดซัลฟิวริก
พบระดับความเข้มข้นระหว่าง 36.17 – 99.74 โดยที่บนฉลากจะตั้งชื่อทางการค้าเป็นชื่ออื่นทั้งหมด และยังมีอีก 5 ตัวอย่าง
หรือร้อยละ 22.7 เป็นกรดฟอร์มิกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และกรดซัลฟิวริกผสมแคลเซียมคลอไรด์ และที่เหลืออีก 1
ตัวอย่างเป็นแคลเซียมคลอไรด์ล้วนๆ ที่มีความเข้มข้นสูงถึง 36.78%

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบปริมาณโลหะด้วยเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy ทั้งกรด ฟอร์มิกปลอมและกรด
อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุชนิดของสารเคมี พบโลหะธาตุของแคลเซียมตั้งแต่ระดับ 0.17 – 5,340 ppm แมกนีเซียมระหว่าง 0.11 –

49.28 ppm ธาตุเหล็ก 0.02 – 0.53 ppm และทองแดงน้อยกว่า 0.01ppm ซึ่งจากการศึกษาพบว่า หากน้ำยางมีปริมาณ แคลเซียมเกิน 500 ppm ขึ้นไป จะทำให้ยางขาดความยืดหยุ่น มีความหนืดต่ำ และมีความชื้นสูง ซึ่งปริมาณโลหะธาตุที่อยู่ในน้ำยางจะส่งผลกระทบต่อรอยตำหนิ เป็นรอยแตกที่เกิดขึ้นบนผลิตภัณฑ์ได้ทำให้แรงรับน้ำหนักบริเวณนั้นเสียไป โดยประเด็นสำคัญคือ เกษตรกรไม่สามารถแยกแยะได้ว่าขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกจริง ขวดไหนเป็นกรดฟอร์มิกปลอม ทำให้สร้างความสับสนให้เกษตรกร เพราะสารจับตัวยางที่ระบุว่ากรดฟอร์มิกนั้น ก็ยังไม่ใช้กรดฟอร์มิกตามที่ระบุ แต่ถึงแม้ว่าบางยี่ห้อเป็นกรดฟอร์มิกแต่ก็มีความเข้มข้นน้อยกว่าตามที่ระบุอยู่มาก รวมถึงมีการแจ้งจากกลุ่มเกษตรกรบางรายที่ใช้กรดฟอร์มิกปลอมดังกล่าว พบว่าเกิดผลกระทบต่อผิวหนังอย่างรุนแรง เป็นแผลลึกเข้าไปในเนื้อ สร้างความเสียหายต่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางอีกด้วย

นางปริดีเปรม กล่าวย่ำว่า จากผลการศึกษาในครั้งนี้ นอกจากส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางแล้ว ยังเข้าข่ายการหลอกลวงผู้บริโภค และส่งผลในภาพรวมที่เสียหายต่อประเทศชาติ เพราะผลผลิตยางทางภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีที่ผ่านมา มีปริมาณยางทั้งสิ้นประมาณ 636,531 ตัน และจากการใช้กรดปลอมทำให้น้ำยางไม่ได้มาตรฐานกว่าร้อยละ 50 ซึ่งเป็นความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศผู้ส่งออกยางที่มีคุณภาพประเทศหนึ่งของโลก และเป็นความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้ อย่างไรก็ตาม กยท. ในฐานะหน่วยงานหลักในการดูแลคุณภาพยางระดับประเทศ จะดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสารจับตัวยางเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง เพื่อทราบถึงการปลอมปนสารที่ไม่ได้มาตรฐาน และในอนาคตอาจมีมาตรการในการควบคุมสารจับตัวยางทุกชนิดในเชิงการค้า ซึ่งอาจจะต้องหารือร่วมกับหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ผลิตและจำหน่ายขึ้นทะเบียนกับ กยท. เพื่อทำการควบคุมคุณภาพยางในอนาคต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประชาชาติธุรกิจ <http://www.prachachat.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 23 เมษายน 2560 เวลา 08:28

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: ไทย-มาเลเซีย-อินโด เล็งคุมส่งออกยาง สกัดความผันผวน-ดันราคาพุ่ง!

ไทย-มาเลเซีย-อินโด เล็งคุมส่งออกยาง สกัดความผันผวน-ดันราคาพุ่ง!



นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ในฐานะประธานกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพารา ระหว่างประเทศ (IRCO) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีการประชุมร่วม 3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันพบว่ายังมีราคาผันผวน ทั้งที่ราคาควรปรับขึ้น หลังจากผลผลิตยางของทั้ง 3 ประเทศออกสู่ตลาดลดลง เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2559 ส่งผลให้พื้นที่ปลูกยางได้รับความเสียหาย ชาวสวนยางอินเดียและอินโดนีเซียลดการกรีดยางเพราะราคาตกต่ำในช่วงก่อนหน้านี้ จึงเห็นว่าราคายางเฉลี่ยในปัจจุบันควรจะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่ากิโลกรัม(กก.)ละ 60 บาท แต่พบว่าราคายางธรรมชาติในตลาดโลกยังกว้างตัวสูงทั้งปรับขึ้นและลดลง ที่ประชุมมีมติเร่งหาแนวทางให้ราคาในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากที่สุด โดยให้ศึกษาแนวโน้มราคายางและทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้อย่างในตลาดโลกรับทราบข้อมูลที่ต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นายธีรวัช กล่าวว่า นอกจากนี้ ให้ทั้ง 3 ประเทศเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการยาง ในกรณีที่ราคายางยังแกว่งตัวอยู่ และไม่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ IRCO ได้กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในเดือน กรกฎาคมนี้ หรือจะเร็วกว่า เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) แต่ละประเทศให้หาทางออกร่วมกันในการประชุมที่จะเกิดขึ้นช่วงปลายปีของทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าราคามีความผันผวนมาก อาจจะเร่งการประชุมให้พิจารณาแนวทางแก้ไขให้เร็วขึ้นเพื่อพิจารณาควบคุมการส่งออกยางของแต่ละประเทศ ซึ่งเคยดำเนินการไปแล้วครั้งหนึ่งในปี 2559 และประสบผลสำเร็จมาแล้ว

“ราคาขายที่ควรจะเป็นคือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของแต่ละประเทศอย่างน้อย 20% แต่ปัจจุบันบางวันราคาขายปรับลดลงต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยอยู่ที่ กก.ละ 50 บาท ลดลงมาจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ กก.ละ 63 บาท” นายธีรวิช กล่าว

นายธีรวิช กล่าวอีกว่า สำหรับแนวโน้มราคาขายในปี 2560 ยังคงต้องจับตาดูการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ที่องค์การการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกปีนี้จะสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% จากปีที่ผ่านมาขยายตัวได้เพียง 3.1% โดยหากแยกเป็นประเทศ จะพบว่า สหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจใหญ่อันดับ 1 ของโลก และใช้ยางเป็นอันดับ 2 ของโลก สามารถขยายตัวได้เพิ่มขึ้นเป็น 2.3% จากปีก่อนที่ขยายตัวเพียง 1.6% จีนขยายตัวลดลงเล็กน้อยที่ 6.6% อียู(สหภาพยุโรป) ขยายตัวคงที่ 1.7% ญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.2% และอินเดีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 7.2%

นายธีรวิช กล่าวว่า การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ และจะส่งผลดีต่อราคาขาย โดยไตรมาสที่ 1/2560 อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีน สามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 480,443 หน่วย หรือ เพิ่มขึ้น 7.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อียู จำหน่ายเพิ่มขึ้น 321,706 หน่วย เพิ่มขึ้น 8.42% เช่นเดียวกับญี่ปุ่น จำหน่ายเพิ่มขึ้น 113,135 หน่วย เพิ่มขึ้น 12.33% อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐฯ ยังขยายตัวไม่ทัน โดยขายได้ลดลง 61,756 หน่วย ส่งผลให้ติดลบ 1.51% ด้านสต็อก และความต้องการใช้จ่าย จะพบว่า จีน มีความใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นถึง 3-5 % ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อัตราสต็อกยางต่ออัตราการใช้จ่าย เหลือเพียง 2 เดือน ซึ่งเป็นการลดต่ำสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2555

“ขณะนี้ทางกทท.หวังแต่ตลาดล่วงหน้าที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระบบส่งผลต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ ทาง IRCO จึงพยายามรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากที่สุด เช่น การประชาสัมพันธ์และข้อมูลที่ถูกต้องให้ผู้ลงทุน การสนับสนุนให้ผู้ลงทุนใช้ตลาดซื้อขายจริง เป็นต้น” นายธีรวิช กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Matchon Online <http://www.matchon.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 23 เมษายน 2560 เวลา 08:28

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: ไทย-มาเลเซีย-อินโด เล็งคุมส่งออกยาง สกัดความผันผวน-ดันราคาพุ่ง

ไทย-มาเลเซีย-อินโด เล็งคุมส่งออกยาง สกัดความผันผวน-ดันราคาพุ่ง



นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ในฐานะประธานกรรมการบริหารร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCO) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้มีการประชุมร่วม 3 ประเทศผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบันพบว่ายังมีราคาผันผวน ทั้งที่ราคาควรปรับขึ้น หลังจากผลผลิตยางของทั้ง 3 ประเทศออกสู่ตลาดลดลง เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2559 ส่งผลให้พื้นที่ปลูกยางได้รับความเสียหาย ชาวสวนยางอินเดีและอินโดนีเซียลดการกรีดยางเพราะราคาตกต่ำในช่วงก่อนหน้านี จึงเห็นว่าราคายางเฉลี่ยในปัจจุบันควรจะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าก็โลกรัม(กก.)ละ 60 บาท แต่พบว่าราคายางธรรมชาติในตลาดโลกยังแกว่งตัวสูงทั้งปรับขึ้นและลดลง ที่ประชุมมีมติเร่งหาแนวทางให้ราคาในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากที่สุด โดยให้ศึกษาแนวโน้มราคายางและทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้อย่างในตลาดโลกรับทราบข้อมูลที่ต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายธีรวิทย์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ให้ทั้ง 3 ประเทศเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการยาง ในกรณีที่ราคายางยังแกว่งตัวอยู่ และไม่ปรับเพิ่มขึ้นในอัตราที่ควรจะเป็น ทั้งนี้ IRCO ได้กำหนดการประชุมครั้งต่อไปในเดือน กรกฎาคม นี้ หรือจะเร็วกว่า เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) แต่แต่ละประเทศให้หาทางออกร่วมกันในการประชุมที่จะเกิดขึ้นช่วงปลายปีของทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าราคามีความผันผวนมาก อาจจะเร่งการประชุมให้พิจารณาแนวทางแก้ไขให้เร็วขึ้นเพื่อพิจารณาควบคุมการส่งออกยางของแต่ละประเทศ ซึ่งเคยดำเนินการไปแล้วครั้งหนึ่งในปี 2559 และประสบผลสำเร็จมาแล้ว

“ราคายางที่ควรจะเป็นคือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของแต่ละประเทศอย่างน้อย 20% แต่ปัจจุบันบางวันราคายางปรับลดลงต่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยต้นทุนการผลิตยางพาราของไทยอยู่ที่กก.ละ 50 บาท ลดลงมาจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่กก.ละ 63 บาท” นายธีรวิทย์ กล่าว

นายธีรวิทย์ กล่าวอีกว่า สำหรับแนวโน้มราคาขายในปี 2560 ยังคงต้องจับตาการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก ที่องค์การการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ประเมินว่า เศรษฐกิจโลกปีนี้จะสามารถขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3.5% จากปีที่ผ่านมาขยายตัวได้เพียง 3.1% โดยหากแยกเป็นประเทศ จะพบว่า สหรัฐอเมริกา เศรษฐกิจใหญ่อันดับ 1 ของโลก และใช้ยางเป็นอันดับ 2 ของโลก สามารถขยายตัวได้เพิ่มขึ้นเป็น 2.3% จากปีก่อนที่ขยายตัวเพียง 1.6% จีนขยายตัวลดลงเล็กน้อยที่ 6.6% อียู (สหภาพยุโรป) ขยายตัวคงที่ 1.7% ญี่ปุ่น ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 1.2% และอินเดีย ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 7.2%

นายธีรวิทย์ กล่าวว่า การขยายตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์ ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายในประเทศผู้ผลิตอุตสาหกรรมยานยนต์ และจะส่งผลดีต่อราคาขาย โดยไตรมาสที่ 1/2560 อุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีน สามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นถึง 480,443 หน่วย หรือ เพิ่มขึ้น 7.37% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อียู จำหน่ายเพิ่มขึ้น 321,706 หน่วย เพิ่มขึ้น 8.42% เช่นเดียวกับญี่ปุ่น จำหน่ายเพิ่มขึ้น 113,135 หน่วย เพิ่มขึ้น 12.33% อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมยานยนต์ในสหรัฐฯ ยังขยายตัวไม่ทันนัก โดยขายได้ลดลง 61,756 หน่วย ส่งผลให้ติดลบ 1.51% ด้านสต็อกและความต้องการใช้จ่าย จะพบว่า จีน มีความใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้นถึง 3 – 5 % ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้อัตราสต็อกยางต่ออัตราการใช้จ่าย เหลือเพียง 2 เดือน ซึ่งเป็นการลดต่ำลงสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2555

“ขณะนี้ทางกยท. ห่วงแต่ตลาดล่วงหน้าที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระบบ ส่งผลต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ ทาง IRCO จึงพยายามรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากที่สุด เช่น การประชาสัมพันธ์และข้อมูลที่ถูกต้องให้ผู้ลงทุน การสนับสนุนให้ผู้ลงทุนใช้ตลาดซื้อขายจริง เป็นต้น” นายธีรวิทย์ กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ภาคใต้ <http://www.paaktai.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 23 เมษายน 2560 เวลา 08:37

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหายางพาราระยะยาว
ในขณะที่ราคายางโลกยัง...

บริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ ประชุมหารือแนวทางการแก้ปัญหา ยางพาราระยะยาว ในขณะที่ราคายางโลกยังผันผวนแม้ผลผลิตออกสู่ตลาด ลดลง

Like 217 Share

LINE ID



นายธีรชัย สุขสะอาด ผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ในฐานะประธานกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ (IRCO) เป็นประธานแถลงข่าวแนวทางการแก้ปัญหายางพาราระยะยาวของประเทศสมาชิก IRCO ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย โดยระบุว่าที่ประชุมได้หารือถึงสถานการณ์ยางพาราที่ปัจจุบันพบว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงและราคายางธรรมชาติในตลาดโลกมีความผันผวน ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ซึ่งที่ประชุมฯต้องเร่งหาแนวทางให้ราคาในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น อาทิการสนับสนุนให้ทั้ง 3 ประเทศเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศให้มากที่สุดเพื่อเพิ่มปริมาณความต้องการใช้ยาง อย่างไรก็ตาม IRCO พยายามรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะตลาดล่วงหน้าที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูง ซึ่งจะทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในระบบ

สำหรับราคายางตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา ยางแผ่นดิบแต่ละระดับ 68.62 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวสูงขึ้น 1.50 บาทต่อกิโลกรัม และยางแผ่นรมควันแต่ละระดับ 72.22 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวสูงขึ้น 1.73 บาทต่อกิโลกรัม ในทิศทางเดียวกับตลาดล่วงหน้าโคเกียวโดยได้รับแรงหนุนจากเงินเยนและเงินบาทที่อ่อนค่าลง ประกอบกับผลผลิตยางที่ออกสู่ตลาดน้อยเนื่องจากหลายพื้นที่ในภาคใต้ของไทยยังอยู่ในช่วงปิดกรีด

ที่มาข่าวการยางแห่งประเทศไทย

รหัสข่าว: I-170423000023

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotpr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

สยามรัฐ <http://www.siamrath.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อาทิตย์ 23 เมษายน 2560 เวลา 14:43

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: IRCo เกาะติตราคายางตลาดโลกใกล้ขีด หลังมีการเก็งกำไรเกินควร เตรียมเสนอแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายาง



IRCo ซึ่งเตรียมพื้นฐานความต้องการใช้ยางประเทศผู้ซื้อ และปริมาณยางประเทศผู้ผลิตอยู่ในทิศทางบวก การแกว่งของราคายางในช่วงที่ผ่านมา ผลจากการเก็งกำไรเกินควร กระทบราคายาง เตรียมเฝ้าระวังราคาคาดตลาดโลกอย่างใกล้ชิด พร้อมเสนอแนวทางสร้างเสถียรภาพราคายาง เพื่อประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) เป็นประธานการประชุม IRCo โดยมีประเทศสมาชิกประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ร่วมประชุม ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ



ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ประธาน IRCo

ดร.ธีรวัช สุขสะอาด ประธาน IRCo กล่าวว่า ที่ประชุมฯ ได้หารือร่วมกันประเด็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ราคายางมีลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างสูง ทั้งๆ ที่ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในทิศทางบวก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน้ำท่วมในภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้กระทบจำนวนปริมาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนั้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ของไทยมีส่วนต่อการลดปริมาณซัพพลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับ ในช่วงราคายางต่ำ มีหลายประเทศลดปริมาณการผลิตยางลง ยกตัวอย่าง เช่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา เมื่อราคายางต่ำลงทั้ง 3 ประเทศเปลี่ยนไป ทาอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่มจากการท าอาชีพอื่น เพราะฉะนั้น ปริมาณของยางพาราในห้วง ระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้

ประธาน IRCo กล่าวว่า หากวิเคราะห์จากปัจจัยด้านความต้องการใช้ยาง ซึ่งผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด คือ ธุรกิจยานยนต์ จะพบว่า จำนวนของยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งในกลุ่ม ของประเทศในจีน ยุโรป ญี่ปุ่น พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นค่อนข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น 7.37% ยุโรป เพิ่มมากขึ้นถึง 8.42% ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการย่อ ตัวลงเล็กน้อยคือ 1.51% เท่านั้น อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าโดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตัวของธุรกิจ ยานยนต์ยังมีความต้องการใช้ยางสูง ในขณะเดียวกัน GDP ของประเทศผู้ใช้งานจากตัวเลขของ IMF มีอัตราการเติบโต สูงขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น อเมริกา แม้จะเติบโตขึ้นเป็น 2.3% แต่ยังเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% ยุโรป 1.7% ญี่ปุ่น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโอกาสการเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่ม สูงขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานเรื่องของสต็อก เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ปัจจุบันอัตราส่วนของสต็อกกับการบริโภคยัง อยู่ค่อนข้างต่ำ และมีโอกาสที่จะทำให้อาจมีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในเวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของธุรกิจยานยนต์ 15.9% ซึ่งเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ถึง 5% ทำให้รัฐบาลจีน มีการสนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษี เพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น นำไปสู่ ธุรกิจยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ สต็อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ยางต่อ ปีมี 12.7 ล้านตัน ซึ่งโอกาสในการเก็บของสต็อกยังมีอยู่มาก

ดร.ธีรช ก่อว่า ปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นดีมานต์หรือซัพพลายเป็นไปในเชิงบวก แต่สิ่งที่ทำให้ เกิดราคาอย่างกว้างในช่วงที่ผ่านมา มาจากการเก็งกำไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่สำคัญๆ ต่อ สถานการณ์เศรษฐกิจอย่าง การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 3.6 % ขณะที่ดัชนีใน เรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์ โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 0.4% และยางสังเคราะห์ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ ราคาอยู่เพียง 6.7% แต่ในตลาดยางกลับพบว่า มีการเก็งกำไรสูงถึง 16.6 % แสดงว่าการเก็งราคาไม่สะท้อนเรื่อง ปัจจัยพื้นฐาน แต่เป็นเรื่องการเก็งกำไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิงขาขึ้นเท่านั้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Bangkok Post <http://www.bangkokpost.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 24 เมษายน 2560 เวลา 06:40

หัวข้อข่าว: Producers unite to boost rubber prices

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1) : 50,000

Producers unite to boost rubber prices



Thailand, Malaysia and Indonesia are cooperating to ensure stability of world rubber prices, which continue to fluctuate after signs of recovery.

Titus Suksaard, governor of the Rubber Authority of Thailand, said the three countries, which account for 70% of the world's natural rubber supply, recently held a meeting to discuss the situation.

They agreed that rubber prices will continue to rise because of several factors, including lower supply due to heavy rainfall and flooding in the South of Thailand. However, the big players in the natural rubber industry see prices as still volatile.

As a result, the three countries have agreed to increase domestic demand as much as possible. They will meet again in July to discuss the issue again and see whether prices are still fluctuating; if so, the group might consider controlling rubber exports to tamp down prices.

Malaysia, Indonesia and India implemented policies to reduce rubber plantations in a bid to curb production and boost market prices, said Mr Titus.

Meanwhile, the Natural Rubber Policy Committee has approved to extend a rubber price subsidy scheme worth 20 billion baht to bolster rubber prices in the country.

Mr Titus said the committee, chaired by Prime Minister Prayut Chan-o-cha, approved on Friday two financial aid schemes. The first is an extension of a soft loan package worth 10 billion baht to rubber cooperatives for another year, until March 31 next year. The loans are to encourage rubber cooperatives to buy more raw rubber from farmers.

The second scheme is to extend loan packages totalling 10 billion to private rubber processing operators to help with their cash flow so that they can continue production and buy rubber from farmers. Under this scheme which will last until April 2019, the government will subsidise 3% of interest rate for borrowers.

Mr Titus said under the package, as high as 200,000 tonnes of raw rubber products are expected to buy from farmers this year which will help stabilise rubber prices next year. Gen Prayut also authorised related agencies to increase their purchasing of rubber to push up the price.

Domestic demand for rubber in 2016 was only 600,000 tonnes compared with total supply of 4 million tonnes. As a result, the government set a target to double domestic demand to 1.2 million tonnes a year. Meanwhile, the government has plans to reduce the size of rubber plantations by 400,000 rai per year.

Local prices increased to 70 baht a kilogramme for ordinary smoked rubber, compared to 30-40 baht per kg in the same period the year before.

He said the International Monetary Fund also predicted that the economies of the US, EU and Japan are still on a rising trend which should enhance the strength of the global economy. World automotive industry growth this year is expected between 7% and more than 12%.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Kachon.com <https://www.kachon.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 24 เมษายน 2560 เวลา 06:50

หัวข้อข่าว: เผยนักเก็งกำไรคุมส่งออกยางพาราทำราคาตก

Rating: ★☆☆☆☆

Site Value: 5,000

PRValue (x1) : 5,000



เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นายธีรช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) เปิดเผยผลการประชุมร่วมระหว่างประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ว่าคณะกรรมการบริหารจาก 3 ประเทศ มีความห่วงใย เกี่ยวกับตลาดยางที่มีการเก็งกำไร ค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ ว่า ขณะนี้ราคาตลาดส่งมอบล่วงหน้าของไทย อยู่ที่ 76 บาทต่อกก.ลดลงจากเดือนมี.ค.ที่ราคา 84 บาท ส่วนตลาดท้องถิ่น ราคายางแผ่น 65 บาทจากราคาเมื่อเดือน มี.ค. 70 กว่าบาท ราคาน้ำยางสด หน้าโรงงาน 59 บาท จาก 68 บาท ยางแผ่นดิบ 62บาท จาก 78 บาท ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาจะผลักดันให้การซื้อขายตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) ให้มากที่สุดเพื่อช่วยแก้ปัญหาราคายาง และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกันว่าจะมีมาตรการกำกับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึง การประกาศใช้แนวทางเรื่องของการควบคุมปริมาณการส่งออกครั้งที่ 5 ซึ่งปีที่ผ่านมาใช้มาแล้วได้ผลในส่วนของราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวทางที่จะนำกลับมาใช้ควบคุมเพื่อให้ราคายางไม่แกว่งตัวมากเกินไป

"ราคายางลดลง ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาดลดลงเป็นจำนวนมากด้วย จากวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ของไทยทำให้ออกสู่ตลาดลด 10% ของโลก รวมทั้งในช่วงราคายางต่ำมีหลายประเทศลดปริมาณการผลิตยางลง เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา เมื่อราคายางต่ำลงทั้ง 3 ประเทศ เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น ทำให้ปริมาณยางพาราในตลาดโลกช่วงปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้ รวมทั้งความต้องการทั่วโลกยังคงใช้ยางเพิ่มขึ้น ในธุรกิจของยานพาหนะยอดขายเพิ่มทั้งในจีน ยุโรป ญี่ปุ่น พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นค่อนข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น 7.37% ยุโรปเพิ่มมากขึ้นถึง 8.42% ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการย่อตัวลงเล็กน้อยคือ 1.51% เท่านั้น

นายธีรช กล่าวอีกว่า สต็อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ยางต่อปีมี 12.7 ล้านตัน ซึ่งโอกาสในการเก็บของสต็อกยังมีอยู่มาก สิ่งที่ทำให้เกิดราคายางแกว่งในช่วงที่ผ่านมา มาจากการเก็งกำไรจนเกินควร เป็นเรื่องการเก็งกำไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิงข่าวเท่านั้น.

รหัส ข่าว: I-170424000074

หน้า: 1/1

67/25 ถนนบางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 0-2433-2222 ต่อ 512 โทรสาร 0-2424-9874 E-mail : prraotr@gmail.com



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

Hoon inside.com www.hooninside.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 24 เมษายน 2560 เวลา 06:51

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

หัวข้อข่าว: ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแห่งชาติ

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแห่งชาติ

คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติแห่งชาติ ย้ำให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้น และลดการส่งออกให้น้อยลง อันจะส่งผลให้ราคาภายในประเทศมีเสถียรภาพมากขึ้น

วันนี้ (21 เม.ย.60) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2560 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมด้วย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติถือเป็นวาระสำคัญ เนื่องจากยางพาราเป็นอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะมีความเกี่ยวข้องกับเชื่อมโยงกับเกษตรกรจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้ราคายางพารายังอยู่ในราคาที่เหมาะสมจึงขอให้ใช้ช่วงเวลาที่มียูเอเอ็นไอให้ เกิดประโยชน์ในการที่จะปรับโครงสร้างเรื่องการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับยางให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับทราบสถานการณ์การผลิตและการตลาดยางพารา โดยจากสถานการณ์โลก ปี 2560 แนวโน้มผลผลิตยางฯ โลกจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ความต้องการใช้ยางฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 3% โดยเฉพาะความต้องการใช้ยางฯ และความต้องการนำเข้าของประเทศอินเดีย จีน และยุโรป ทำให้มีความต้องการรวมประมาณ 4 – 5 แสนตัน ในปี 2560 สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ผลผลิตยางฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 6% และการส่งออกจะเพิ่มขึ้นประมาณ 4% โดยคาดการณ์แนวโน้มของการใช้ยางฯ ในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมยานยนต์ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความต้องการใช้ยางฯ ในโครงการของรัฐ

ส่วนสถานการณ์ราคายาง ราคายางแผ่นดิบที่เกษตรกรขายได้ในไตรมาสที่หนึ่ง (ม.ค. ก.พ. มี.ค.) เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 83 – 70 บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2559 ซึ่งมีราคาอยู่ระหว่าง 35 – 44 บาทต่อกิโลกรัมยางแผ่นดิบ ทั้งนี้ แนวโน้มของราคายางฯ ในปี 2560 เป็นแนวโน้มที่ดีซึ่งสอดคล้องกับราคายางฯ ของตลาดซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์และสิงคโปร์ อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันตลาดโลกและความต้องการใช้ยางฯ ในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยผลการประชุม สรุป ดังนี้

ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการการขออนุมัติขยายเวลาโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพาราภายใต้แนวทางยางพาราทั้งระบบ (วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท) ต่อไปอีก 1 ปี ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ กนย. นำมติการประชุมฯ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

รวมทั้งที่ประชุมได้มีการพิจารณาการขออนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) ตามที่การยางแห่งประเทศไทยเสนอ ทั้งนี้ เนื่องจากหลังสิ้นสุดระยะเวลาการรับแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ มีเกษตรกรบางส่วนที่ไม่ได้มาแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะเกษตรกรบางส่วนเข้าใจว่ามาแจ้งขึ้น

ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางตาม พรบ.กยท. แล้ว สามารถรับเงินช่วยเหลือตามโครงการฯ ได้เลยจึงไม่ได้มาแจ้ง
ชื่อภายในเวลาที่กำหนด กยท. ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่ามีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการฯ
จำนวน 11,460 ครัวเรือน ดังนั้น ที่ประชุมฯ จึงได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา
เห็นชอบอนุมัติโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (เพิ่มเติม) จำนวน 11,460 ครัวเรือน ภายใต้
กรอบงบประมาณซึ่ง ครม. ได้อนุมัติไว้แล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 โดยดำเนินการภายในระยะเวลา 90 วัน
นับถัดจากวันที่ ครม. มีมติเห็นชอบต่อไป

อีกทั้ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติขยายระยะเวลาโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษา
เสถียรภาพราคายาง และโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และนำเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป
พร้อมทั้ง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการขออนุมัติโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง
และนำเสนอ ครม. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการโครงการดังกล่าวจะสามารถผลักดันราคายางให้สูงขึ้น โดย
ใกล้เคียงหรือสูงกว่าต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง รักษาเสถียรภาพราคายางไม่ให้เกิดความผันผวนมาก
เกินจุดวิกฤต และเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างเกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบการกิจการยาง
และรัฐบาล ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาราคายาง อันจะส่งผลดีต่อรายได้เกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งยัง
เพิ่มรายได้ให้กับประเทศส่งผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย

สำหรับโครงการดังกล่าว รัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 3 (จากวงเงินกู้
10,000 ล้านบาท) โดยรัฐบาลไม่ต้องรับภาระซื้อและเก็บรักษายางอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้นและลดการส่งออก
ให้น้อยลง เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศให้น้อยลงซึ่งมีความผันผวนตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและ
เศรษฐกิจโลก ทั้งนี้ หากมีการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้นก็จะทำให้ราคายางมีเสถียรภาพมากขึ้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์ <http://www.dailynews.co.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 24 เมษายน 2560 เวลา 06:55

หัวข้อข่าว: เผยนักเก็งกำไรคุมส่งออกยางพาราทำราคาตก

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1) : 50,000

เผยนักเก็งกำไรคุมส่งออกยางพาราทำราคาตก

"ผู้ว่าทพ.ชี้ราคายางตก เกิดจากนักเก็งกำไร จับมือ3 ชาติ ควบคุมการส่งออกหวังดันราคาตลาดโลกขึ้น เมื่อวันที่ 23 เม.ย. นายธีรวิทย์ สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารร่วมทุนยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCO) เปิดเผยผลการประชุมร่วมระหว่างประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ว่าคณะกรรมการบริหารจาก 3 ประเทศ มีความห่วงใย เกี่ยวกับตลาดยางที่มีการเก็งกำไร ค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ ว่า ขณะนี้ราคาตลาดส่งมอบล่วงหน้าของไทย อยู่ที่ 76 บาทต่อกก.ลดลงจากเดือนมี.ค.ที่ราคา 84 บาท ส่วนตลาดท้องถิ่น ราคายางแผ่น 65 บาทจากราคาเมื่อเดือน มี.ค. 70 กว่าบาท ราคาน้ำยางสด หน้าโรงงาน 59 บาท จาก68 บาท ยางแผ่นดิบ 62บาท จาก 78 บาท ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาจะผลักดันให้การซื้อขายตลาดยางพาราในระดับภูมิภาค (RRM) ให้มากที่สุดเพื่อช่วยแก้ปัญหาราคายาง และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกันว่าจะมีมาตรการกำกับควบคุมให้ราคายางมีความเสถียรภาพให้มากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึง การประกาศใช้แนวทางเรื่องของการควบคุมปริมาณการส่งออกครั้งที่ 5 ซึ่งปีที่ผ่านมาใช้มาแล้วได้ผลในส่วนของราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะเป็นแนวทางที่จะนำกลับมาใช้ควบคุมเพื่อให้ราคายางไม่แกว่งตัวมากเกินไป

"ราคายางลดลง ไม่ควรเกิดขึ้นเพราะปริมาณยางพาราที่ออกสู่ตลาดลดลงเป็นจำนวนมากด้วย จากวิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ของไทยทำให้ยางออกสู่ตลาดลด 10% ของโลก รวมทั้งในช่วงราคายางต่ำมีหลายประเทศลดปริมาณการผลิตยางลง เช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อราคา เมื่อราคายางต่ำลงทั้ง 3 ประเทศ เปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น ทำให้ปริมาณยางพาราในตลาดโลกช่วงปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้ รวมทั้งความต้องการทั่วโลกยังคงใช้ยางเพิ่มขึ้น ในธุรกิจของยานพาหนะยอดขายเพิ่มทั้งในจีน ยุโรป ญี่ปุ่น พบว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นค่อนข้างมากจากเดิมที่คาดไว้ 7% เป็น 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น 7.37% ยุโรปเพิ่มมากขึ้นถึง 8.42% ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการย่อตัวลงเล็กน้อยคือ 1.51% เท่านั้น

นายธีรวิทย์ กล่าวอีกว่า สต็อกยางของโลกในปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการใช้ยางต่อปีมี 12.7 ล้านตัน ซึ่งโอกาสในการเก็บของสต็อกยังมีอยู่มาก สิ่งที่ทำให้เกิดราคายางแกว่งในช่วงที่ผ่านมา มาจากการเก็งกำไรจนเกินควร เป็นเรื่องการเก็งกำไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิงข่าวเท่านั้น.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า <http://www.naewna.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 24 เมษายน 2560 เวลา 06:56

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x1): 50,000

หัวข้อข่าว: IRCoชี้ความต้องการใช้ยาง'เป็นบวก เตรียมเฝ้าระวังราคาตลาดโลกใกล้ชิด

IRCoชี้ความต้องการใช้'ยาง'เป็นบวก เตรียมเฝ้าระวังราคาตลาดโลกใกล้ชิด



IRCo เผยผลประชุมครั้งล่าสุด ปัจจัยพื้นฐานทั้งความต้องการใช้ยางของประเทศผู้ซื้อ และปริมาณยางของประเทศผู้ผลิตอยู่ในทิศทางบวก แจงการแกว่งของราคาในช่วงที่ผ่านมา ผลจากการเก็งกำไรเกินควร กระทบต่อราคายาง เตรียมเฝ้าระวังราคาตลาดโลกอย่างใกล้ชิด

23 เม.ย.60 นายธีชัย สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารร่วมทุนยางพารานานาชาติ (The International Rubber Consortium : IRCo) เปิดเผยว่า ในการประชุม IRCo ในครั้งนี้ว่า ประเทศสมาชิก IRCo ประกอบด้วย ประเทศไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้มีการประชุมหารือร่วมกันโดยเฉพาะประเด็นการรักษาเสถียรภาพราคายาง ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ราคายางมีลักษณะของการแกว่งตัวค่อนข้างสูง ทั้งๆ ที่ปัจจัยพื้นฐานอยู่ในทิศทางบวก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณยางพาราที่ลดลงเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝนตกน้ำท่วมในภาคใต้ของประเทศไทย ทำให้กระทบจำนวนปริมาณของยางพาราที่ออกมาช่วงนั้น ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า วิกฤตน้ำท่วมภาคใต้ของไทยมีส่วนต่อการลดปริมาณซัพพลายของยางธรรมชาติลงกว่า 10% ของโลก ประกอบกับ ในช่วงราคายางต่ำมีหลายประเทศลดปริมาณการผลิตยางลง ยกตัวอย่างเช่น อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะมีความอ่อนไหวต่อราคาเมื่อราคายางต่ำลงทั้ง 3 ประเทศเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่น หรือมีรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพอื่น เพราะฉะนั้น ปริมาณของยางพาราในห้วงระยะเวลาในปี 2016-2017 มีปริมาณที่น้อยลงกว่าที่คาดไว้

ทั้งนี้ การวิเคราะห์จากปัจจัยด้านความต้องการใช้ยาง ซึ่งผู้บริโภครายใหญ่ที่สุด คือ ธุรกิจยานยนต์ พบว่า จำนวนของยานพาหนะเพิ่มสูงขึ้น ยอดขายของประเทศผู้ผลิตเพิ่มสูงขึ้นมาก ทั้งในกลุ่มของประเทศในจีน ยุโรป ญี่ปุ่น พบว่ามี อัตราการเติบโตสูงขึ้นค่อนข้างมาก ถึง 7% - 12% เช่น ประเทศจีนเพิ่มสูงขึ้น 7.37% ยุโรปเพิ่มมากขึ้นถึง 8.42% ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น 12.33% แม้ในสหรัฐอเมริกาอาจมีการยอตัวลงเล็กน้อยคือ 1.51% เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าโดยรวมปริมาณความต้องการหรือการขยายตัวของธุรกิจยานยนต์ยังมีความต้องการใช้ยางสูง ในขณะที่เดียวกัน GDP ของประเทศผู้ใช้ยางจากตัวเลขของ IMF มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นด้วย ยกตัวอย่างเช่น อเมริกา แม้จะเติบโตขึ้นเป็น 2.3% แต่ยังเพิ่มจากปีที่แล้ว 0.7% ยุโรป 1.7% ญี่ปุ่น 1.2% และอินเดียกระโดดจาก 6.8% เป็น 7.2% เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าโอกาสการเติบโตหรือความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ ปัจจัยพื้นฐานเรื่องของสต็อกเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ ปัจจุบันอัตราส่วนของสต็อกกับการบริโภคยังอยู่ค่อนข้างต่ำ และมีโอกาสที่จะทำให้ราคามีการปรับตัวสูงขึ้น โดยในเวทีการประชุมวิชาการของประเทศจีน (China Rubber Conference) พบว่า ในประเทศจีน มีอัตราการเพิ่มขึ้นของธุรกิจยานยนต์ 15.9%ซึ่งเพิ่มสูงกว่าที่คาดไว้ถึง 5% ทำให้รัฐบาลจีน มีการสนับสนุนและเพิ่มแรงจูงใจด้านภาษีเพื่อกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางธรรมชาติมากขึ้น นำไปสู่ธุรกิจยานยนต์เพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ทั้งนี้ สต็อกยางของโลก ในไตรมาสแรกของปี 2017 มีเพียง 2.3 ล้านตัน ขณะที่ การคาดการณ์ความต้องการใช้ยางธรรมชาติของปีเดียวกัน มีสูงถึง 12.7 ล้านตัน ซึ่งยังมีโอกาสในการเก็บสต็อกเพิ่มมากขึ้นอยู่มาก

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นดีมานต์หรือซัพพลายเป็นไปในเชิงบวก แต่สิ่งที่ทำให้เกิดราคาอย่างแฉ่งในช่วงที่ผ่านมา มาจากการเก็งกำไรจนเกินควร หากมองถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเลขที่สำคัญ ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจอย่างการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมัน ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 3.6 % ขณะที่ดัชนีในเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงเพียงแค่ 0.4% และยางสังเคราะห์ มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของราคาอยู่เพียง 6.7% แต่ในตลาดยางกลับพบว่า มีการเก็งกำไรสูงถึง 16.6 % แสดงว่าการเก็งกำไรไม่สะท้อนเรื่องปัจจัยพื้นฐาน แต่เป็นเรื่องการเก็งกำไรจากการสร้างกระแสให้ราคาขึ้นลงในเชิงข่าวเท่านั้น

จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าอุตสาหกรรมยางพาราอาจยังเป็นอุตสาหกรรมที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง คณะกรรมการบริหารจาก 3 ประเทศ มีความห่วงใย เกี่ยวกับตลาดที่มีการเก็งกำไรค่อนข้างสูง สะท้อนให้เห็นถึงระดับราคาที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบการ สิ่งเหล่านี้ IRCO จะทำหน้าที่เข้ามา มีบทบาทในการรักษาระดับราคาให้มีเสถียรภาพมากขึ้น เพราะต้นยาง 1 ต้น ใช้เวลา 7 ปีกว่าจะเติบโต และกว่าจะสามารถกรีดยางออกมาเป็นผลผลิตได้ ขณะที่ยางที่เป็นยางเทียมใช้เวลาเพียงแค่วันในการทำการผลิต เพราะฉะนั้น ความสำคัญของยางธรรมชาติยังมีอยู่แน่นอน และยังมีมีความสำคัญต่อความต้องการใช้อีกมาก

ประธาน IRCo กล่าวทิ้งท้ายว่า คณะกรรมการ IRCO ที่ร่วมประชุมในครั้งนี้จะนำเสนอประเด็นเหล่านี้ ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีของ 3 ประเทศที่จะมีการประชุมร่วมกันในเร็วๆ นี้ เพื่อตัดสินใจแนวทางที่จะเข้าไปมีบทบาทในเรื่องที่ทำให้ราคาของพารามีเสถียรภาพมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การพยายามผลักดันเรื่องการซื้อขายในตลาดที่เป็นตลาดซื้อขายส่งมอบมากขึ้นแทนตลาดที่เป็นตลาดลักษณะเก็งกำไร เพื่อให้เป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย และลดความเสี่ยงจากการเก็งกำไร ซึ่งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค (RRM) มีความพร้อมทั้ง 3 ประเภทแล้วแต่พยายามผลักดันให้มีความเข้มแข็งขึ้นให้มากที่สุด จะสามารถช่วยแก้ปัญหาปัจจุบันได้ในระดับหนึ่ง และคณะกรรมการ IRCO มีความเห็นร่วมกันว่า จะทำการศึกษาแนวทางเพิ่มเติมในการติดตามผลของราคาหรือแนวโน้มของราคา เพื่อกำกับควบคุมให้ราคาของพารามีเสถียรภาพให้มากขึ้น ซึ่งอาจหมายถึง การประกาศใช้แนวทางเรื่องของการควบคุมปริมาณการส่งออกครั้งที่ 5 ด้วย อย่างไรก็ตาม จะต้องได้รับการเห็นชอบจากทั้ง 3 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เพราะการใช้การควบคุมปริมาณการส่งออกใช้มาแล้วในปีที่ผ่านมา และได้ผลในส่วนของราคาค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นอาจจะจะเป็นแนวทางที่จะนำกลับมาใช้ควบคุมเพื่อไม่ให้ราคาของพาราไม่แฉ่งตัวมากเกินไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

bungkan <http://www.bungkan.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: จันทร์ 24 เมษายน 2560 เวลา 07:02

หัวข้อข่าว: ถึงคิวยางพาราขาขึ้น!

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

ถึงคิวยางพาราขาขึ้น!



นายธีรวัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศได้หารือถึงสถานการณ์ยางพาราในปัจจุบัน โดยพบว่าผลผลิตยางออกสู่ตลาดลดลงทั้ง 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย ผลจากน้ำท่วมภาคใต้ของไทยเมื่อปลายปี 2559 ทำให้พื้นที่ปลูกยางได้รับความเสียหาย และราคายางที่ตกต่ำในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ชาวสวนยางทั้งมาเลเซีย อินโดนีเซีย ลดการกรีดยางลง และชาวสวนยางหันไปทำอาชีพอื่นทดแทนซึ่งมีรายได้ดีกว่าปลูกยาง ขณะที่สต็อกยางต่างประเทศอยู่ในระดับต่ำ โดยไตรมาสแรกของปี 2560 มีสต็อกยางของโลกเพียง 2.3 ล้านตัน ต่ำกว่าอัตราเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2.5 ล้านตัน

นอกจากนี้ทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันว่าราคายางจะมีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาในปัจจุบันที่เฉลี่ยกิโลกรัม (กก.) ละ 60 บาท เนื่องจากการเติบโตของเศรษฐกิจ ทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้ได้เติบโตเพิ่มขึ้น 7-12% อย่างไรก็ตามในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ราคายางธรรมชาติในตลาดโลกปรับขึ้นลงหรือแกว่งตัวสูงมาก ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยางทั้งระบบ ที่ประชุมจึงเร่งหาแนวทางให้ราคาในตลาดโลกมีเสถียรภาพมากที่สุด เช่น การเพิ่มการใช้ยางพาราในประเทศ และการพิจารณาควบคุมการส่งออกยางของแต่ละประเทศ

นายธีรวัชกล่าวด้วยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติให้ขยายเวลาโครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง ประกอบด้วย 4 โครงการที่เคยดำเนินการแล้วสิ้นสุดระยะเวลาลง ประกอบด้วย 1.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา 2.โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง 3.โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางและโครงการสร้างมูลค่าให้กับชนรักษาเสถียรภาพราคายาง และ 4.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง.